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ผู้อ ำนวยกำรแถลง 

 ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

สหรัฐอเมริกาแม้จะดูเหมือนว่าอยู่ห่างไกล

จากประเทศไทย ทว่าความรู้สึกร่วมของ

ผู้คนในสังคมไทย ที่มีต่อการเสียชีวิตของ 

George  Floyd 

คนผวิด าซึ่งถูกกระท าจากต ารวจจนถึงแก่ชีวิตนั้น นับว่าเป็น

เหตุการณ์ที่ควรจะใคร่ครวญขบคิดอย่างจริงจัง และเทียบเคียงกับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา 

 อย่างไรก็ดี การที่ผู้คนในสังคมไทยมีความรู้สึกร่วมดังกล่าว 

ย่อมสะท้อนถึงการตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ เมื่อ

ย้อนดูเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ในสังคมไทยเรา อาจจะเห็นปรากฏการณ์ที่

สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เช่น กรณีตากใบ หรือ

กรณีผู้อพยพ รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ ซึ่งถูกกระท าจากโครงสร้าง

แบบอ านาจนยิม ที่เราต่างก็เห็นกันได้อยู่เนือง ๆ 

 ค าถามส าคัญคือ ท าอย่างไรจะสร้างความตระหนักรู้อย่าง

เท่าทันต่ออคติ ความเกลียดชัง และการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น

ธรรม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ชาติพันธุ์ สีผิวใด คิดเห็นต่างกับเรา

เพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ ท าอย่างไรที่จะร่วมกันปฏิเสธการใช้ความ
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รุนแรงทุกรูปแบบ และเห็นว่าการใชค้วามรุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่สังคมไม่

อาจยอมรับได้ 

สถาบันฯ ขอขอบคุณหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาที่ริเริ่มจัดงานเสวนาวิชาการนี้

อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้

เกียรติร่วมเสวนา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเสวนาครั้งนี้จะช่วย

เปิดพื้นที่และมุมมองให้สังคมไทยได้เรียนรู้ ใคร่ครวญ และไม่เดินไป

ในทางที่จะสร้างบาดแผลใหแ้ก่กัน 

 

 

ดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช  

รักษาการผูอ้ านวยการ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
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ที่มาท่ีไป 

 จากการติดตามสถานการณ์การประท้วงในอเมริกาที่เพิ่ม

ระดับความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจับตากระแสการวิพากษ์ใน

สังคมไทยที่มีทั้งสะใจกับความเสียหาย ความวุ่นวายในอเมริกา การ

ริเริ่มพูดคุยตั้งค าถามกับกลุ่มนักศึกษารายวิชา สื่อสารเพื่อสิทธิ

มนุษยชนและสันติภาพ (มสสส 526) หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขา สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ถึง

ปรากฏการณ์การก่อจลาจล การใช้ความรุนแรง และการประท้วง

ด้วยสันติในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ภาพต ารวจผิวขาวใช้เข่ากดคอ

ชายผิวด าจนถึงแก่ชีวิตซึ่งทราบชื่อต่อมาว่า George Floyd อายุ 46 

ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 แต่การขบคิดอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เมื่อเอ่ยถึงเหตุการณ์ในอเมริกาว่าเราจะ

สามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างด้วยก่อนจะปิดภาคการศึกษา ผู้เขียนได้

มอบหมายให้นั กศึกษากลุ่ มนี้ ชมภาพยนตร์ เ รื่ อ ง  Freedom 

Writers(2007) และเขียนรายงานส่งด้วย เสียงสะท้อนของนักศึกษา

คือ ฉากต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในอเมรกิาปัจจุบันไม่ต่างอะไรจากเรื่องเล่าที่

อยู่ในภาพยนตร์ดังกล่าวซึ่งสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในช่วง

ทศวรรษ 1990 จึงเป็นที่มาของการชวนคิดจัดเสวนาออนไลน์โดย

เบื้องต้นจะท าเป็นชุดเสวนา (series) เริ่มจากการท าความเข้าใจ

[3] 

 



มองอเมรกิาและหันมามองไทย  

 

สังคมอเมริกัน ก่อนจะไปท าความเข้าใจว่าเหตุใดความเกลียดชังและ

การใช้ความรุนแรงจึงยังคงด ารงอยู่ในสังคมอเมริกันทีได้ชื่อว่าเป็น

ต้นแบบของประเทศเสรีประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน แต่เมื่อได้

ขบคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็พบข้อจ ากัดหลายประการ ในที่สุดจึง

ต้องปรับเปลี่ยนแผนการจัดเสวนาออนไลน์โดยพักเรื่องการสนทนา

ผา่นภาพยนตร์ออกไปก่อน กระนัน้ มิได้หมายความว่าจะยกเลิกเสีย

ทีเดียว นักศึกษาบางท่านยังสนใจอยากชวนเสวนาผ่านภาพยนตร์

ต่อ ซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะจัดในเร็ว ๆ นี้ 

 งานเสวนาในช่วงที่ยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (social 

distancing) มีข้อจ ากัดในเรื่องการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ซึ่งหาก

ยาวมากไปทั้งผู้พูดผู้ฟังจะเหนื่อยล้าและเพื่อให้ยังคงอยู่ในกระแส

งานเสวนาครั้งนี้จึงจัดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีเวลาเตรียมการณ์เพียง

ไม่กี่วัน วิทยากรที่ประสานเชิญไว้ตอบรับกลับมาในวันอาทิตย์ที่ 6 

มิถุนายน เราก าหนดจัดงานวันที่ 11 มิถุนายน ดังนั้น การเตรียมทุก

อย่างเพื่อให้ทันการจงึตอ้งท างานกันข้ามคืน  

 งานเสวนานี้จะเกิดขึ้นมิได้หากทีมงานไม่มืออาชีพเพียงพอ 

ผู้เขียนต้องขอบคุณคุณบดินทร์ สายแสง นักวิจัยของสถาบันที่ช่วย

ประสานงาน ออกแบบแบนเนอร์ วิ่งไล่ตามเอกสารต่าง ๆ ที่ออก

จากสถาบันไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทัน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่าย

เทคโนโลยีของส านักอธิการบดีและของสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
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สันติศึกษาคุณเสมอแข ย้อยนวล ที่ช่วยจัดการแปลงห้องเรียนเป็น

ห้องถ่ายทอดสดอย่างเร่งด่วน คุณเขมิกา กลิ่นเกษรช่วยจัดท า

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรให้ ขอบคุณคุณมานี

ยา รักษาผล เจ้าหน้าที่หลักสูตรไทยที่ช่วยจดประเด็นค าถามตลอด

การเสวนา ที่ส าคัญคือ ขอบคุณคุณวัลลภ ภุมรา นักวิชาการอกีท่าน

ที่ช่วยถอดเทปอย่างละเอียด 

 ที่จะขาดเสียมิได้เลยส าหรับการเสวนาที่ เปิดพื้นที่ให้ผู้

ต้องการติดตามซึ่งเป็นผู้มีความพิการทางการได้ยินสามารถติดตาม

การเสวนาได้โดยไม่ถูกทอดทิ้งไว้นอกสังคม คือ ล่ามภาษามือจาก

วิทยาลัยราชสุดา 2 ท่านที่ท่างคณบดีวิทยาลัยราชสุดาได้ให้ความ

อนุเคราะห์อย่างรวดเร็วผ่านการประสานงานของอาจารย์ ดร.สุธา 

เหลือละมัยที่ช่วยเป็นธุระให้ในช่วงที่วิทยาลัยปิดท าการตัง้แต่ไวรัสโค

โรน่า 2019 ระบาด ท าให้สามารถท าหนังสือถึงคณบดีได้ทันเวลา 

และล่ามภาษามือทั้งสองท่านคือ คุณสร้อยทอง  หยกสุริยันต์ และ

คุณวิภาวี  เขียวข า จึงได้ท าหน้าที่สื่อสารแทนพวกเราทั้งหมดไปยัง

ผูฟ้ังที่ต้องการ 

 ขอบคุณรักษาการผู้อ านวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและ

สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้นสังกัดที่อนุมัติให้จัดเสวนาได้

อย่างเร่งด่วน  
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หลักการและเหตุผล 

 ขณะที่สังคมอเมริกันก ำลังเผชิญกับปัญหำกำรประท้วงที่

แพร่หลำยไปหลำยมลรัฐหลังจำกที่ต ำรวจผิวขำวได้ใช้เข่ำกดคอชำย

ผิวด ำอำยุ  46 ปี  นำมว่ำ George Floyd  เป็นเวลำ 8.46 นำที

จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2563 (The Ney York 

Time, 31 May 2020) ก่อนจะเสียชีวิต Floyd ได้เอ่ยค ำว่ำ “I can’t 

breathe” ก่อนจะสิน้ใจในเวลำต่อมำ   

เหตุกำรณ์ประท้วงต่อกำรกระท ำของต ำรวจผวิขำวดังกล่ำว

มิได้เกิดขึ้นเฉพำะในสังคมอเมริกันเท่ำนั้น ในฝรั่งเศสมีกำรประท้วง

เชิงสัญลักษณ์ต่อเหตุกำรณ์ดังกล่ำวด้วยเช่นกัน โดยผู้ประท้วง

จ ำนวนมำกพำกันนอนคว่ ำหน้ำเป็นเวลำ 9 นำที พอ ๆ กับเวลำที่

ชำยผิวด ำถูกกดคอไว้    

ท่ำมกลำงควำมสับสนอลหม่ำนที่เกิดขึน้จำกกำรประท้วงใน

หลำยมลรัฐของอเมริกำ และกำรประท้วงเชิงสัญลักษณ์ในโลก

ออนไลน์  ยังมีผู้คนในสังคมไทยจ ำนวนหนึ่งที่อำจไม่ได้ เข้ำใจ

โครงสร้ำงและสภำพสังคมอเมริกันมำกพอ จึงแสดงควำมเห็นเชิง

ลบในท ำนองเสียดเย้ยประชำธิปไตยแบบอเมริกันเชื่อมไปยังกำร

เรียกร้องควำมเป็นประชำธิปไตยในสังคมไทยโดยใช้ค ำเรียกเย้ยหยัน

ว่ำ “ลิเบอร่ำน” หรือพวกนักประชำธิปไตยในบ้ำนเรำ คงต้องคิด
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หน้ำ คิดหลัง เอำไว้มั่ง ว่ำจะยังเพรียกหำประชำธิปไตยแบบอเมริกัน 

(ทับทิม พญำไท, 2 มิถุนำยน 2563) ทั้งยังกล่ำวอ้ำงข้อเขียนของ

นั กวิชำกำรอั งกฤษ เรื่ อ ง “Democracy doesn’t work for black, 

working-class Americans, and these riots prove it.” (McKenzie, 

31 May, 2020) หรือประชำธิปไตยไม่ได้เป็นอะไรที่มีประสิทธิผล 

ส ำหรับคนผิวสี  คนท ำงำนชำวอเมริกัน ” (ทับทิม พญำไท , 2 

มิถุนำยน 2563)  

อย่ำงไรก็ดี  ทับทิม พญำไท กลับละเลยบริบทส ำคัญที่ Risa 

McKenzie ได้ ชี้ ให้ เห็นว่ำที่ ระบอบประชำธิปไตยในอเมริกำไม่

เอื้ออ ำนวยต่อคนกลุ่มน้อย คนผิวด ำอย่ำงไร McKenzie อธิบำยใน

งำนชิ้นนั้นว่ำ โครงสร้ำงควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมของอเมริกัน

ต่ำงหำกที่เป็นเงื่อนไขส ำคัญที่ท ำให้คนผิวสี คนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่น ๆ 

ตกเป็นเหยื่อของคนผิวขำวซึ่งมักเป็นกลุ่มที่ยึดครองอ ำนำจทำง

เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองในอเมริกำมำตลอดประวัติศำสตร์ 

ดังนั้น กำรจะกล่ำวอ้ำงตัดตอนและโทษว่ำระบอบประชำธิปไตยด้วย

สำยตำอันสั้นและวิสัยทัศน์อันคับแคบปรำศจำกควำมเข้ำใจใน

บริบททำงสังคมอเมริกันจึงน่ำจะมิ ใช่วิสัยของกำรวิพำกษ์ที่

สมเหตุสมผลเพียงพอ  

เช่นนั้น สังคมประชำธิปไตยอเมริกันหน้ำตำเป็นอย่ำงไร 

บริบททำงโครงสร้ำงของสังคมเป็นแบบใด และท ำไมกำรที่ต ำรวจ
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อเมริกันผิวขำวท ำหน้ำที่ของตนแต่มีผลท ำให้พลเมืองอเมริกันผิวด ำ

เสียชีวิตหนึ่งคนจึงกลำยเป็นกระแสขึ้นมำได้ ระบอบประชำธิปไตย

และสิทธิมนุษยชนที่บรรพชนของอเมริกำวำงรำกฐำนไว้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้หรือไม่อย่ำงไร  กล่ำวให้ถึงที่สุด เหตุกำรณ์

เสียชีวิตของพลเมืองอเมริกันเพียงหนึ่งคน แต่มิใช่แค่เพียงจ ำนวน

เท่ำนั้นทว่ำเชื่อมโยงกับประเด็นส ำคัญมำกและกลำยเป็นประเด็น

ใหญ่ที่ทั่วโลกต้องหันมำใส่ใจโดยเฉพำะประเด็นกำรเหยียด กำร

เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสีผิวซึ่งเป็นปัญหำใหญ่ของสังคมอเมริกัน

มำเนิ่นนำนนั้นสังคมไทยจะเรียนรู้อะไรจำกสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม

อเมริกันในเวลำนี้  

หันกลับมำที่ประเทศไทย วันที่ 26 พฤษภำคม 2563 มติ

คณะรัฐมนตรีให้สถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศจัดกำรเรียนกำรสอน

สิทธิมนุษยชนศึกษำ นับเป็นเรื่องรำวที่น่ำยินดียิ่ง แต่หลังจำกนั้นไม่

ถึงสองสัปดำห์เย็นวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 พลเมืองไทยคนหนึ่งถูก

อุ้มหำยไปในขณะที่ก ำลังลี้ภัยกำรเมืองอยู่ในกัมพูชำ ปรำกฏกำรณ์

ดังกล่ำวท้ำทำยมติคณะรัฐมนตรีและท้ำทำยบทบำทหน้ำที่ของ

สถำบันกำรศึกษำไทยที่ต้องรับนโยบำยไปปฏิบัติไม่น้อย ค ำถำม

ส ำคัญที่เชื่อมโยงระหว่ำงสังคมอเมริกันกับสังคมไทยโดยเฉพำะใน

ประเด็นสิทธิมนุษยชน สังคมประชำธิปไตย และกำรอยู่ร่วมกันใน

ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยคือ เรำจะเรียนรู้และเข้ำใจปรำกฏกำรณ์
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ที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันที่ขึ้นชื่อว่ำเป็นแม่แบบของระบอบกำร

ปกครองประชำธิปไตยและต้นแบบของสังคมที่สิทธิมนุษยชนเข้มแข็ง

ดังกล่ำวอย่ำงไร แวดวงกำรศึกษำเรื่องสิทธิมนุษยชนจะรับมือกับ

ควำมท้ำทำยและจะจัดกำรเรียนกำรสอนสิทธิมนุษยชนต่อไป

อย่ำงไรหำกไม่เข้ำใจโครงสร้ำงและเงื่อนไขต่ำง ๆ ทำงสังคมที่กร่อน

เซำะบั่นทอนสิทธิมนุษยชน ประชำธิปไตย และกำรอยู่ร่วมกันใน

สังคมที่นับวันควำมแตกต่ำงหลำกหลำยมีโอกำสปะทะสังสรรค์กัน

ได้มำกขึ้นในยุคสังคมแนววิถีใหม่(New normal) ผ่ำนโลกออนไลน์

หลังจำกนี้ เป็นต้นไป ด้วยมุ่ งหวังว่ำในภำวะที่สังคมไทยก ำลัง

ภำคภูมิใจกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรภำวะวิกฤตจำกโรคระบำด

ของเชื้อไวรัสโคโลน่ำ หรือ โควิด-19 และก ำลังจะเข้ำสู่แนววิถีควำม

เป็นปกติใหม่จะได้ใช้โอกำสนี้ในกำรเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนำให้

ก้ำวพ้นปัญหำประชำธิปไตย ปัญหำอคติและกำรเหยียดเกลียดชัง

เพื่อไปให้ถึงสังคมสันติสุข เป็นธรรม และผู้คนเคำรพกันและกัน

อย่ำงตระหนักในศักดิ์ศรีและคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ผูม้ีเมตตำกรุณำ

ต่อกันสมดังสังคมที่วำงบนรำกฐำนพุทธปรัชญำ  

วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อร่วมกันพิจำรณำสิ่ งที่ เกิดขึ้นที่อเมริกำ  ทบทวน

สะท้อนกลับมองสังคมไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงควำม



มองอเมรกิาและหันมามองไทย  

 

P
ag

e5
 

ไม่เป็นธรรมทำงสังคม อคติและควำมเกลียดชังทำงชำติพันธุ์ ควำม

รุนแรงโดยรัฐในสังคมไทย  

2. เพื่อร่วมกันขบคิดเปิดมุมมอง ขยำยควำมรู้ สร้ำงควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย สันติภำพ และสันติวธิี 

3. เพื่อประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของสถำบัน 

และเป็นเวทีบริกำรวิชำกำรคืนควำมรู้สู่สังคมและตอบโจทย์กำรเป็น 

“ปัญญำของแผน่ดิน”  

วิทยากรร่วมเสวนา:   

1. รศ.ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น   

รองศำสตรำจำรย์ด้ำนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ

มหำวิทยำลัยวิสคอนซิล-เมดิสัน 

2. ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ    

รองคณบดีฝำ่ยวิจัยและบริกำรวิชำกำร  

คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

3. ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร     

ประธำนหลักสูตร MA in Human Rights 

4. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   

ประธำนหลักสูตร PhD in Human Rights and Peace  
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Studies 

5. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล   

คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ผู้น าการเสวนาวิชาการ  

อ.ดร.เบญจรัตน ์แซ่ฉั่ว  

ประธำนหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ  

สำขำสิทธิมนุษยชนและสันตศิกึษำ   

ผู้ด าเนินรายการ  

อ.ดร.พัทธ์ธีรำ นำคอุไรรัตน์  

อำจำรย์ประจ ำสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันตศิกึษำ 

ล่ามภาษามือ:     

1. นำงสำวสร้อยทอง หยกสุริยันต์   

2. นำงสำววิภำวี เขียวข ำ   

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ผู้ประสานงาน:  

อำจำรย์ ดร.พัทธ์ธีรำ นำคอุไรรัตน ์ 
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มองอเมรกิาและหันมามองไทย: 
การศึกษา ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนจะไปทางไหนดี ? 

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 – 12.20 

 

อาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์: 

ขออนุญาตสวัสดีนะคะท่านผู้ที่ชม  lives สดอยู่ทางบ้าน

ตอนนี้ ดิฉัน ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ จากสถาบันสิทธิมนุษยชน

และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นะคะ วันนี้รับหน้าที่ เป็นผู้

ด าเนินรายการในช่วงแรกนะคะ วันนี้กิจกรรมของเราก็คือ มอง

อเมริกาและหันมามองไทย นะคะ อินเทรนด์นิดหน่อย ในช่วงทีเรา

ยังอยู่ในช่วง work from home และยังมีภาวะโรคระบาด ท าให้เราไม่

สามารถไม่สามารถมาเจอกันตัวเป็นๆซึ่งๆหน้าได้ ก็เสวนาออนไลน์

กัน ไม่แน่ใจนะคะ ผู้ที่รับชมรับฟังกันอยู่ทางเพจของสถาบัน ได้รับ

สัญญาณชัดเจนหรือไม่ อย่างไร เราอยากขอให้ท่านช่วยใส่มาใน

กล่องข้อความ คอมเมนต์ให้เราด้วยว่าเสียงที่ได้ยิน ภาพที่ได้ชมอยู่ 

มีความชัดเจนอย่างไร 

 กลับมาที่วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะ คืออย่างที่เรา

เห็นกันตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา  ท่านที่ดูข่าวจาก

สหรัฐอเมริกา ปรากฏการณ์ Black Lives Matter จากกรณีการตาย
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ของ George Floyd ก็ได้สง่กระแสไปทั่วโลกก็ว่าได้ หลังจากวันนั้นแค่ 

1 วัน  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ในประเทศไทย มติจากที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีไทย จริงๆเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะ เพราะว่ามติในวันนั้น 

เห็นชอบเรื่องแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เพื่ออะไร  เพื่อที่จะท าให้

ประเทศไทยเราได้อยู่ร่วมกันอย่างเคารพสิทธิ และมีหลายคนที่

พยายามจะเปรียบเทียบประเทศอเมริกาแล้วหันมามองประเทศไทย 

เพราะว่ามีหลายกระแส อย่างเช่น มองอเมริกาว่า เป็นไงล่ะ เป็น

ประเทศประชาธิปไตย เป็นประเทศหัวหอกของสิทธิมนุษยชน แล้ว

ตอนนี้เป็นยังไง เกิดจลาจลใช่ไหม แสดงว่าประชาธิปไตยมันไม่ดี 

ในขณะที่หลายคนก็มอง เอ๊ะ เรามองอเมริกาแค่มุมเดียวหรือเปล่า 

เพราะฉะนั้น งานวันนี้ จะบอกว่าเป็นการผนึกก าลังของ 4 หลักสูตร 

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ที่จัดการเรียนการสอน

เรื่องสิทธิมนุษยชน แล้วเราก็มองไปที่มติ ครม.  และเราก็มองไปที่

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วใน

ฐานะของคนของสถาบันที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิ

มนุษยชนโดยตรง จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ทีนี้เราคิดแค่สถาบันฯ

อย่ างเดี ยวก็คงไม่ ได้  เลยชวนอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองท่านก็มี

ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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ประชาธิปไตย เรื่องท าอย่างไรที่จะให้เราอยู่ร่วมกันได้บนความ

แตกต่างหลากหลาย และก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิล 

เมดิสัน โดย รศ.ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น วันนี้ท่านพูดภาษาไทยนะ

คะ ไม่ต้องกังวล หรือแฟนคลับทั้งหลายก็ติดตามท่านได้ วันนี้เราก็

เลยอยากชวนกันคิดว่า ลองมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมรกิาดูซิ 

แล้วเราจะถอดบทเรียน หรือเรียนรู้อะไรได้บ้างในสังคมไทย จาก

มุมมองของนักการศึกษา คนที่จัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิ

มนุษยชน เรื่องประชาธิปไตย  เพื่อจะได้ขยับขับเคลื่อน มติ ครม. 

เรื่องแนวทางการสง่เสริมสิทธิมนุษยชนศกึษาในประเทศไทย และอีก

นโยบายหนึ่งที่ส าคัญมาก และทางมหาวิทยาลัยมหิดลเองก็

พยายามขยับขับเคลื่อนก็คือ เรื่องการสร้างปัญญาให้แผ่นดิน ท า

อย่างไรให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแหง่การสมานฉันท์ และเราพัฒนา

อยู่ด้วยกันได้ด้วยอย่างเคารพความหลากหลายและไม่ใช้ความ

รุนแรง เราก็อยากชวนสังคมไทยช่วยกันคิดนะคะ เพราะฉะนั้น

วัตถุประสงค์วันนี้ก็คือ รว่มกันพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึน้ในอเมริกาเป็น

อย่างไร แล้วสังคมไทยจะเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ก้าวข้ามอคติ ความ

เกลียดชัง หรือว่าการใช้ความรุนแรง แล้วก็ลองดูว่าเราจะขบคิด 

ขยายการท างานในเรื่องนี้ไปได้อย่างไร 

 วันนี้เราได้รับความร่วมมือจาก 4 หลักสูตร  จริงๆถ้านับก็

คือ 4 สถาบัน มหดิล ธรรมศาสตร ์จุฬาฯ และ วสิคอนซิล  หลังจาก

นี ้ดฉิันคิดว่าผูท้ี่จะท าหนา้ที่ด าเนินรายการได้อย่างดีที่สุดก็น่าจะเป็น 
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ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและ

สันติศึกษา อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว   ผู้ร่วมเสวนาในห้องนี้จะ

มี อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ เป็นประธานหลักสูตรปริญญา

เอก เดี๋ยวท่านจะเข้ามานะคะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ 

กรรณรัตนสูตร อยู่ที่นี่และก็พยายามรักษาระยะห่างนะคะ และ

อย่างที่บอกว่าต้องรวมความหลากหลาย  วันนี้ก็ต้องกราบ

ขอบพระคุณวิทยาลัยราชสุดา ที่กรุณาส่งล่ามภาษามือมา มหิดล

เราก็มือหนึ่งนะคะในเรื่องนี้ มาให้เรา 2 ท่าน เพื่อที่จะคล้ายๆชวน

เราคิดด้วยว่า ต่อไปนี้เราต้องอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น การจัด

เสวนาออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน ไม่ควรจะหลงลืมใครไว้

ข้างหลัง เราก็ inclusive society ด้วยกัน  

คิดว่าคงตอ้งสง่เวทีไปให้ อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ ส่วนดิฉัน

ก็ขอท าหนา้ที่ตดิตาม  ส่วนท่านใดที่มคีวามเห็นก็ส่งเข้ามา เดี๋ยวจะ

ท าหนา้ที่รบัความเห็นแล้วเสนอให้วิทยากร  ขอเรียนเชิญ อาจารย์ 

ดร.เบญจรัตน ์ต่อเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์: 

ขอบคุณอาจารย์พัทธ์ธีรา สวัสดีทุกท่านนะคะ ดิฉัน เบญจ

รั ต น์  แ ซ่ ฉั่ ว  จ าก ส ถ าบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน แล ะสั น ติ ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้เราจะชวนกันทบทวนปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในตอนนี้ ทั้งกรณีการใช้ความรุนแรงของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจต่อคนผิวด าซึ่งเป็นปัญหาที่มีมายาวนานในอเมริกา 
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หรือการที่มีคนออกมาชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ มันเหมือนจะเป็น

เรื่องที่เกิดขึ้นไกลตัว แต่จริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องที่เราสามารถมอง

ทบทวนสังคม หรือการเมืองไทยได้  วันนี้จะขอแนะน าวิทยากรอีก

ครั้งหนึ่ง เราแนะน าจากคนที่อยู่ไกลที่สุดก่อนเลย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น จากภาควิชา

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล-เมดิสัน 

อาจารย์กรุณาเข้ามาร่วมเสวนาครั้งนีด้้วย ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วของที่

บ้านอาจารย์ เพราะอาจารย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ถ้าใครติดตามงาน

เขียนเกี่ยวกับการเมืองไทยน่าจะคุ้นชื่ออาจารย์ ไทเรลอยู่ เพราะ

อาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับกรณีการใช้ความรุนแรงโดยรัฐในรัฐไทย ทั้ง

ในแง่ประวัติศาสตร์จนถึงภาวะการเมืองในปัจจุบัน อาจารย์น่าจะ

ช่วย เรามองทั้ งในฐานะจากประวัติ ศาสตร์คว ามรุนแรงใน

สหรัฐอเมริกา แล้วมาดูว่าจะท าให้เราเข้าใจการเมืองไทย หรือเรื่อง

ความรุนแรง หรือเรื่องความไม่เท่าเทียมในสังคมไทยได้อย่างไรบ้าง 

จริงๆ อาจารย์ไทเรลบอกไว้ว่าประวัติศาสตร์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ในอเมริกามันเทียบไม่ได้กับอะไรเลย แต่ก็ยังอยากให้อาจารย์ย้อน

มามองสงัคมอยู่ดี 

วิทยากรอีกท่านหนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้อง

กีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะช่วยเรามองเรื่อง

มุมมองทางด้านประชาธิปไตยว่าการขึ้นมาต่อสู้ เรื่อง Black Lives 
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Matter บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย เมื่อกี้ที่

อาจารย์พัทธ์ธีราตั้งค าถามว่า มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาธิปไตย

ไม่สามารถบอกอะไรได้ มันจะมีปัญหาอะไรไหม และในสังคมไทย

เราจะท าความเข้าใจเรื่องนีอ้ย่างไร 

วิทยากรอีกท่านหนึ่ง ซึ่งจริงๆก็เป็นผู้ร่วมจัดกับเราด้วย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล  จากคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอยู่ที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อการสร้าง

พลเมอืงไทยด้วย ซึ่งวันนี้ก็เป็นองค์กรร่วมจัดกับเรา อาจารย์จะช่วย

มองด้านการศึกษาว่าเป็นตัวปัญหา หรือจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาที่

มันเกิดขึ้น 

เมื่อกี้ 3 ท่าน เป็นวิทยากรจากภายนอก อีก 2 ท่าน เป็น

วิทยากรภายในจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร  อาจารย์สนใจศึกษา

เรื่องบุคคลชายขอบ บุคคลที่ถูกกีดกันออกไปจากสังคม ก็จะมา

สะท้อนจากมุมมองนี้ 

ส่วน อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์  เป็นอีกท่านที่ศึกษา

เรื่องการศึกษาเหมือนกัน  จะช่วยตอบโจทย์คล้ายๆอาจารย์อรรถ

พลว่า เราจะก้าวข้ามมองไปข้างหน้าได้อย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

การศกึษาจะช่วยตอบโจทย์นีไ้ด้อย่างไรหรอืไม่ 



มองอเมรกิาและหันมามองไทย  

Pa
ge

13
 

เมื่อกี้แนะน าเรียงตามล าดับความห่างไกลจากสถานที่ เดี๋ยว

จะเริ่มเรียงตามล าดับที่จะพูดนะคะ จะขอเชิญอาจารย์ไทเรล เริ่ม

เปิดประเด็นก่อนในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่และศึกษาเรื่องนี้ วิทยากร

จะมีเวลาคนละประมาณ 12 นาที และจะมีการเปิดเวทีให้มีการ

แลกเปลี่ยนทีหลัง ขอเชญิ อาจารย์ไทเรล ก่อนเลยค่ะ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทเรล: 

ขอบคุณมากๆค่ะ ต้องเริ่มต้นด้วยการขอบคุณสถาบันสิทธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา และขอบคุณอาจารย์อาจารย์เบญจรัตน์ ที่

ชวนมาพูด ที่จริงก็หวังว่าตอนนี้จะได้อยู่เมืองไทยและเจอกันอย่าง

อยู่ในห้องเดียวกัน แต่ก็คงอีกนานล่ะค่ะ รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะคุยเรื่อง

จิตส านึกทางการเมืองทั้งในสหรัฐและไทยเพราะเห็นปรากฏการณ์

ในทั้งสองที่ว่ามีกระแสจิตส านึกทางการเมือง และความยุติธรรม 

หรือความหวังเพื่อความยุติธรรมที่แทบไม่ค่อยมีในช่วงที่ผ่านมา 

ท าไมสูงในตอนนี ้ที่จริงค าถามนีต้อบไม่ค่อยได้ว่าท าไมตอนนี้เกิดขึ้น 

จรงิๆแล้วความยุติธรรมทั้งสองที่ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึน้ ก็เป็นสิ่งที่มีมา

นาน แต่ตอนนี้ไม่รู้ เพราะว่ามีโรคระบาด คนได้มีเวลาทบทวน

ความคิด ตอนนี้ ว่าอ้าว ตอนนี้ต้องออกไปอยู่กลางถนน ไม่แน่ใจนะ

คะ อย่างที่พูดถึงแล้วกรณีที่เกิดการเคลื่อนไหวที่สหรัฐ คือ การที่

ต ารวจฆ่า George Floyd ที่เป็นคนผิวด าโดยจับในขณะที่เขาก าลัง

พยายามซื้อของ และต ารวจก็ยังไม่ได้จับ คือพยายามจะจับอยู่ แล้ว

ก็ฆ่าโดยที่ท าให้เขาหายใจไม่ได้  การฆ่า George Floyd เป็นกรณี
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ล่าสุดในประวัติศาสตร์อันยาว 400 ปี ของการใช้ความรุนแรงจาก

ทางรัฐ และจากคนที่ไม่ใช่รัฐที่สหรัฐฯ ที่เราก าลังจะพูดถึงนี้ 

ในกรณีเมืองไทย สิ่งที่เห็นที่น่าคิดและน่าสนใจเหมือนกัน 

จริงๆแล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าท าไมตอนนี้กลายมาเป็น

จุดเริ่มต้นจิตส านึกใหม่ คือ การบังคับสูญหาย ของวันเฉลิม  สัตย์

ศักดิ์สิทธิ์ ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนแรกที่เป็นผู้ลี้ภัยที่

วิจารณ์รัฐที่ถูกบังคับอุ้มหาย  แต่ครั้งนี้ก็อย่างที่ทุกๆคนเห็น มีการ

ตั้งค าถาม และการเรียกร้องความยุติธรรมในฐานะที่คนที่เป็นห่วง

ผลกระทบของความรุนแรงต่อสังคมและสนใจว่ามนุษย์เราจะ

ต่อต้านความอยุติธรรมยังไง ก็มองกรณี ในปัจจุบันของการ

เคลื่อนไหวในปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้นอย่างสูง เพราะน่าสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง   

อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก่อนจะพูดถึงประวัติศาสตร์การใช้

ความรุนแรงต่อคนผิวด าที่สหรัฐฯ คือ สิ่งที่เห็นรอบๆตัว ก็ต้องบอก

ตั้งแต่ต้นว่า ไม่ได้ร่วมในการประท้วงเองนะ จริงๆแล้วก็แค่ต้องเดิน

ไป 10 นาทีก็ประท้วงได้ แต่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไวรัส แล้วคนรอบๆตัวก็

บอกว่า อย่าออกไปประท้วง แล้วก็เป็นคนที่โกหกไม่ค่อยเก่ง ก็เลย

กลัวว่าถ้าไปประท้วงเขาจะรู้ ก็เลยไม่ได้ออก  แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ 

หลานสาวของเราเองที่อายุ 26 แล้วก็เป็นคนที่ เหมือนทุกคนใน

ครอบครัว (เราก็เป็นแกะด าในครอบครัว) ทุกคนเขาก็ท างานการเงิน

กัน ท างานไฟแนนซ์ หลานสาวก็เช่นกัน เขาอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี 
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เขาก็ประท้วงทุกคืนเลย หลานสาวเป็นคนรุ่นใหม่ธรรมดา เขาก็

ท างาน แล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองมาก่อน แต่ครั้งนี้เขาก็สนใจ

เป็นอย่างยิ่ง คิดว่าหลานสาวก็น่าจะเหมือนหลายๆ คนที่ออกไป

ประท้วงที่ครัง้นี้มันก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากน่ะค่ะ   

ก็อย่างที่อาจารย์เบญพูดแล้ว สิ่งที่ไทเรลอยากพูดถึง ก็เป็น

สิ่งที่คิดว่าเปรียบเทียบกับกรณีที่อื่นไม่ค่อยได้ เราก็จะอธิบายว่า

ท าไมเป็นอย่างนั้น ท าไมเราควรจะศึกษา และนึกถึง  เป็นสิ่งที่ถ้าใช้

ภาษาอังกฤษ ก็จะใช้ค าว่า lynching ในภาษาไทยก็หาค ายาก  เป็น

การลงประชาทัณฑ ์หรอืแขวนคอ หรอืประหารชีวติโดยศาลเตี้ยจาก

กลุ่มคนที่ไม่มีอ านาจทางกฎหมาย ถ้าดูกรณีที่คล้ายๆอันนี้ ใน

เมืองไทยก็จะนึกถึงกรณีการสังหารหมู่ 6 ตุลา และการแขวนคอที่

สนามหลวง 

ที่สหรัฐฯ มีประวัติศาสตร์การลงประชาทัณฑ์ที่ยาวและกว้าง

มาก แล้วก็ เพิ่งประมาณ 5 ปีก่อนนี้ เองที่มีคนรวบรวมข้อมูลที่

สะท้อนว่าเป็นปัญหาขนาดไหน ตอนที่เราอ่านรายงานชิ้นนี้เราก็อ่าน

รายงานโดยบังเอิญในตอนนั้นก็ตกใจอย่างมาก ตกใจทั้งเพราะความ

โหด และจ านวนคนที่โดนสังหารแบบนี้ และก็ตกใจด้วยซ้ าเพราะ

ข้อมูลที่คนรวบรวมเกี่ยวกับความรุนแรงแบบนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกปิด

ลับ เป็นข้อมูลที่อยู่ ในที่สาธารณะ จริงๆประเด็นนี้ก็จะกลับมา

สรุปว่าท าไมอันนี้เป็นเรื่องส าคัญ ที่จริงข้อมูลที่จะพูดถึงก็มาจาก

รายงานขององค์กร  Equal Justice Initiative  
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(https://www.facebook.com/equaljusticeinitiative/)  เ ข า พ บ ว่ า

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1877 หรือ พ.ศ. 2420 และ ค.ศ.1950 หรือ 

พ.ศ.2493 ในรัฐภาคใต้ 12 รัฐ มีคนผิวด า 4,084 คนที่ถูกฆ่าโดยวิธี

แบบนี้ เป็น 4,084 คน ที่มีครอบครัว ที่มีพ่อแม่ ที่มีพี่น้อง ในหลาย

กรณีที่มีลูกด้วยซ้ า   ที่จริงอาจจะมีมากกว่านั้น แต่นี่เป็นกรณีที่เขา

พบข้อมูลพอที่จะรายงานได้ องค์กรนีต้อนท ารายงานเขาก็สนใจการ

ลงประชาทัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความหวาดกลัวที่เกี่ยวข้องกับสีผิว 

เขาพบว่าในทุกกรณี คนที่ถูกฆ่าแบบนี้ไม่ใช่คนที่ละเมิดกฎหมายที่

เขียนไว้  แตเ่ป็นคนที่ละเมิดสิ่งที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ของคนผวิขาวที่ตอน

นั้นยังมีอ านาจในสังคม แม้วา่ระบบทาสก็เลิกไปแล้วแตย่ังมีหลักการ

ที่คนผิวขาวยึดถือไว้คือการที่เขาเองคิดว่าคนผวิขาวเป็นคนที่สูงกว่า 

แตไ่ม่ใชเ่ป็นคนที่ละเมดิกฎหมาย   

ตอนที่เขาเขียนรายงาน เขาอธิบายว่า  ในแต่ละกรณีคนจะ

มองว่าไม่ใช่เป็นการลงโทษเฉยๆ แล้วก็ไม่ใช่แค่การฆ่ามนุษย์หนึ่งคน 

แต่เป็นการสร้างความหวาดกลัวในชุมน อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือเขา

อธิบายว่า ทุกครั้งเกิดขึ้นนอกระบบกระบวนการยุติธรรม  ถ้าคนผิว

ด าละเมิดกฎหมายที่เขียนไว้เขาจะถูกด าเนนิคดีอย่างเคร่งน่ะค่ะ 

ประเด็นที่ 3 ที่เขาอธิบายว่าส าคัญคือ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ในที่สาธารณะ มันจะเกิดขึ้นในสวน ในที่สาธารณะ บางครั้งเขาก็จะ

ขายตั๋วด้วยซ้ า แล้วให้คนในชุมชนจ่ายสตางค์เพื่อมาดู เขาก็อธิบาย

https://www.facebook.com/equaljusticeinitiative/
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ว่า อันนี้ก็เป็นวิธีใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะเพื่อควบคุมชุมชนคน

ผวิด าในที่ตา่งๆ   

เหลือเวลาอกีนิดหนอ่ย อยากจะเล่ากรณี 5 คน อย่างสัน้ๆ  

ในปี พ.ศ. 2432  ที่รัฐมิสซิสซิปปี้ มีคนที่ชื่อ Keith Bowen ที่

พยายามจะเข้าไปอยู่ในห้องที่มีผู้หญิงผิวขาวที่ก าลังนั่งอยู่ ทั้งเมือง

นั้นฆา่เขา เพราะเขาพยายามเข้าไปอยู่ในห้อง  

ใน ปี  พ .ศ .  2437 มี ค น ชื่ อ  William Brooks ที่ ถู ก  lynch 

(ประชาทัณฑ์) เพราะไปขอเจ้านายของเขาว่า ขอแต่งงานกับลูกสาว

ของเขาได้ไหม ซึ่งเจ้านายของเขาก็เป็นคนผวิขาว  

ในปี พ.ศ.2447 คนที่ชื่อ General Lee ถูกฆ่าเพราะไปเคาะ

ประตูบ้านของผูห้ญิงผวิขาว ที่รัฐแคโรไลนา  

ในปี พ.ศ 2455 คนที่ชื่อ  Thomas Miles ถูกฆ่าเพราะเขียน

จดหมายถึงผูห้ญิงผวิขาว ชวนไปดื่มน้ าโซดาน้ าโค้กในที่สาธารณะ   

และคนสุดท้ายที่จะพูดถึง ที่จะเอ่ยชื่อ ในปี พ. ศ. 2477  มีคน

ที่ชื่อ John Griggs ถูกแขวนคอ และถูกยิง 17 นัด  แล้วก็ถูกมัด

ร่างกายไว้ที่ข้างล่างของรถ แล้วคนก็ขับรถออกไป หลังจากที่เขาไป

คุยกับผูห้ญิงผวิขาวที่เท็กซัส  

คนที่ท าในแต่ละกรณีนี้ คนผิวขาวที่ท า ไม่เคยต้องรับผิดชอบ 

และมีกรณีที่เกิดขึ้นถึงปี พ. ศ. 2493  ไม่เคยถูกด าเนินคดี คนผิว

ขาวที่สังหารคนผวิด าไม่เคยถูกขึน้ศาล 
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ตอนที่นึกถึงก็ไม่น่าเชื่อ ตอนน้ันพ่อแม่เราก็เป็นวัยรุ่นอยู่ ก็เป็น

สิ่งที่อยู่ในชีวิตของเขา แม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในภาคใต้ ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็น 

สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น  และ

จริงๆแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ได้หยุด ความรุนแรงแบบนี้ก็แค่เปลี่ยน

รูปแบบ เปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนตอนที่ต ารวจจับคนผิวด า 

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานีต ารวจตอนที่ต ารวจสอบสวนคนผิวด า เป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นในเรอืนจ าที่มีคนผิวด าจ านวนมากอยู่ในเรอืนจ าทั้งที่จริง

แล้วเขาไม่ควรอยู่ในเรือนจ า 

อยากจะสรุปด้วยว่า อะไรส าคัญเกี่ยวกับกรณีแบบนี้ในเชิง

เปรียบเทียบกับกรณีที่ไทย ที่จริงก็คิดว่า ในแง่หนึ่งเป็นกรณีความ

รุนแรงที่ควรศึกษาทุกที่ เพราะว่าเป็นสิ่งที่โหดอย่างมาก เราอาจจะ

เข้าใจว่าการใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะเกิดความกลัวยังไง แต่

มากกว่านั้น ที่จริงสิ่งที่อยากจะทิ้งท้าย คือ การท ารายงานแบบนี้ ที่

รวบรวมข้อมูลแบบนี้จากข้อมูลที่อยู่ในที่สาธารณะ คนที่ท าวิจัย

รายงานนี้เขาก็ใช้หนังสือพิมพ์ เขาก็เข้าไปดูในสุสานว่ามีชื่ออะไรบ้าง 

ก็เดาว่าในทั้งสหรัฐฯ ทั้งไทย และหลายๆประเทศ ก็คงมีกรณีที่

เจ้าหน้าที่ รัฐ หรือคนที่มีอ านาจชนิดอื่นๆ ใช้ความรุนแรงต่อ

ประชาชนที่ยังไม่ได้ถูกศึกษาพอ และรายงานนี้ การรวบรวมข้อมูล

แบบนี้ไม่ได้เสร็จ 20 ปีก่อน หรือ 30 ปีที่แล้ว ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 5 ปี

ก่อน ก็เลยน่าคิดว่าต้องใช้เวลานานขนาดนั้น และก็ไม่ใช่ว่าไม่มีการ

เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนผวิด า ก็มีการเคลื่อนไหวเมื่อ 40 ปีที่แล้ว 
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ช่วงยุคทศวรรษ 60 แต่ก็ไม่มีการพูดถึง ก็เลยอยากจะสรุปด้วยว่า มี

กรณีอะไรบ้างที่เมืองไทยที่ควรจะรวบรวมข้อมูล และใช้เพื่อทั้ง

เข้าใจประวัติศาสตร์ และเข้าใจในปัจจุบันเหมอืนกัน ขอบคุณค่ะ 

 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียว การที่มันมีหลักการหลายอย่าง

ในสังคมที่มันไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ ไม่ได้อยู่ในกฎหมาย แต่มีคนใน

สังคมที่ถือเป็นธุระที่จะต้องมาควบคุมเพื่อไม่ให้มีคนมาละเมิด

หลักการตรงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึน้กับในสังคมไทยตลอดเวลานะคะ 

กรณีที่ อาจารย์ไทเรล พูดถึงคุณวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เพิ่งหาย

ตัวไปประมาณสัปดาห์ก่อน รวมถึงยังมีผู้ลี้ภัยอีกอย่างน้อย 8 คนที่

หายตัวไป ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความหวาดกลัว

แบบนีเ้หมอืนกัน  

จากเรื่องโหดๆ หนักๆ เราจะมามองอีกประเด็นหนึ่งของเรื่อง

ความไม่เท่าเทียมในสังคมจากกรณีในสหรัฐอเมริกามองกลับมาที่

เมืองไทยนะคะ อาจารย์นภารัตน์ช่วงศึกษาต่ออยู่ที่สหรัฐก็ใช้เวลา

อยู่หลายปีทีเดียว น่าจะมีมุมมองอะไรที่ ช่วยให้เราเห็นในมิติด้าน

สังคม หรอืเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันผู้คน ความไม่เท่าเทียม ก่อนที่เรา

จะกลับมามองอะไรที่มันดูมีความหวังมากขึ้นนะคะ เชิญ อาจารย์

นภารัตน ์ค่ะ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน:์  

สวัสดีค่ะทุกท่าน ขอแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะ คือตอนที่เรียน

อยู่เนื่องจากว่าเราอยู่หลายเมือง เพราะฉะนั้นบริบทของแต่ละเมือง

ก็จะไม่เหมือนกัน ถ้าลิงค์กับเรื่องความเสมอภาค ความเท่าเทียม 

เรื่องการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ก็จะไม่เท่ากันเหมือนกัน เช่น ตอนที่

อยู่รัฐไวโอมิ่ง (Wyoming) รัฐอยู่ทางเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา 

คนขาวจะเยอะมาก คนผิวสีหรือคนต่างชาติตอนนั้นช่วงระหว่าง 

2003 – 2013 ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นการตระหนักรู้

เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของกลุ่มคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มของ

ตัวเองก็ค่อนข้างที่จะน้อย ในสมัยนั้น จ าได้ว่าอาจารย์ตัวเองยังถาม

เลยว่าประเทศ you ยังขี่ช้างอยู่หรือเปล่า ในประเทศไทยเรารู้สกึว่าขี่

ช้างเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้ว ไม่ใช่ส าหรับคนทั่วไปแล้วล่ะ หรือ

แม้กระทั่ง มีเครื่องถ่ายเอกสารไหม  ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของการ

ตระหนักรู้ แต่พอย้ายไปอยู่ที่รัฐโอกลาโฮมา (Oklahoma) ก็จะอีก

เรื่องเลย เพราะรัฐโอกาโฮมาจะอยู่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกาก็จะมี

คนผิวสีอยู่เยอะมาก คนผิวสีก็จะมีบทบาทในเรื่องการพัฒนาเมือง

และพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกัน เพราะมี โรงงาน มี

อุตสาหกรรม เยอะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นความตระหนักรู้ก็อาจจะ

มีระดับหนึ่ง  แตเ่นื่องจากประวัติศาสตร์สมัยก่อน รัฐทางภาคใต้ของ

สหรัฐอเมริกาก็จะมีความร้อนแรง เพราะฉะนั้นการเลือกปฏิบัติหรือ

การใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ก็ยังมี
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รายงานอยู่เป็นระยะ ๆ  จนกระทั่งมาอยู่วอชิงตัน ดีซี (Washington 

DC) นี่ก็คนละเรื่องเลย ดีซีจะเป็นเมืองของข้าราชการ คนผิวสีที่นั่น

เป็นทนาย อัยการ และนักกฎหมายเยอะ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของ

รัฐ หรือ เอ็นจีโอ (Non-governmental organization) และ หน่วยงาน

อื่น ๆ ที่ท างานด้านสิทธิมนุษยชนจ านวนมาก มีผู้คนหลากหลาย

กลุ่มอาศัยอยู่ในรัฐนี้  คนจึงอาจจะมีความตระหนักรู้เรื่องกฎหมาย 

และเรื่องสิทธิมนุษยชนพอสมควร  ส่วนการเลือกปฏิบัติ การกระท า

ทีรุ่นแรง การกระท าที่ไม่ชอบธรรม โดยไม่ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของคนอื่นก็ดูค่อนขา้งจะเบาบางเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐอื่น ๆ  

 ตอนนี้ก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะ มาในเรื่องการ

เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือทางสีผิว ว่ามุมมองจากบทเรียนที่เกิด

ขึ้นกับ George Floyd กับเมืองไทย ว่ามีเรื่องการเลือกปฏิบัติใน

รูปแบบไหนบ้าง ต้องบอกเลยว่ามีหลายรูปแบบโดยเฉพาะกับกลุ่ม

เด็ก  ถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษา กลุ่มเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย หรือว่า

เด็กที่เป็นแรงงานข้ามชาติ หรือว่าเป็นเด็กไร้รัฐอย่าง เด็กชายหม่อง

ทองดี  หรือแม้กระทั่ ง  เด็กที่ แสวงหาที่ ลี้ ภั ย  (Asylum-seeker 

children) หรอืเด็กที่ลี้ภัย (Refugee Children) ก็ประสบปัญหาการถูก

เลือกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แตกต่างกันไป สถานการณ์แรก ก็

คือ เรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจที่ล าบาก   ความล าบากทาง

เศรษฐกิจของพ่อแม่มันก็ท าให้โอกาสที่เด็กจะเข้าถึงทางการศกึษาก็

ยากอยู่เหมอืนกัน  
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สถานการณ์ที่สอง คือ เรื่องของเด็กที่เป็นชาติพันธุ์ที่อยู่บน

ภูเขา หรืออยู่แดนไกลจากโรงเรียน โอกาสในการเข้าถึงสถานที่

การศึกษาก็ล าบาก และยิ่งตอนนี้มีนโยบายการยุบรวมสถานศึกษา

มันก็จะยิ่งท าให้เด็กเข้าถึงทางการศกึษายากมากขึน้  

สถานการณ์ที่สาม คือ เรื่องของภาษา คือ ภาษาที่เขาไม่

สามารถเข้าถึงได้ มีหลากหลายมากโดยเฉพาะเด็กในทางภาคใต้ที่

เด็กพูดภาษามลายู โอกาสที่เขาจะเข้าถึงภาษาไทยก็ค่อนข้างยาก 

เขาก็เลยใช้วิธีการไม่เรียน ไม่งั้นก็ไปประเทศมาเลเซีย ท างานเลย

อย่างนี้ค่ะ เพราะฉะนั้น การกีดกันไม่ว่าจะในรูปแบบของกฎหมาย 

นโยบาย หรือมาตรการของรัฐเอง มันก็ท าให้ยากอยู่เหมือนกัน มัน

เป็นรูปแบบหนึ่งของการเลอืกปฏิบัติ   

และอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ กลุ่มเด็กพิการ 

ซึ่งการที่จะเข้าถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานทางการศึกษาของเขาก็

ยาก ก็ เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยที่รัฐบาลจะตระหนักรู้หรือไม่

ตระหนักรู้ เท่ าไหร่อันนี้ ยั งไม่แน่ ใจ ก็มีงานวิจัยออกมาเยอะ

พอสมควรว่าแม้กระทั่งเด็กจะไปเรียน ถ้ามีความพิการซ้ าซ้อน 

โอกาสก็ยากเหมือนกันที่จะเข้าถึงการศึกษา อันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่อง

ของคุณภาพทางการศึกษา เพราะตอนนี้ เราเน้นเรื่อง quality 

education  กันเยอะ ซึ่งคุณภาพทางการศึกษายังอีกไกลส าหรับ

ประเทศไทยที่จะท าให้เด็กทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพระดับ

เดียวกันจริง ๆ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส (disadvantaged children) 
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เช่น เด็กที่ยากจน เด็กที่ไม่สามารถที่จะได้รับโอกาสในการเข้าถึง

ทางการศึกษา ยิ่งตอนนี้ช่วงโควิดระบาด (COVID-19 pandemic) ก็

ยิ่งตัดโอกาสไปในตัวเลย คือ ถ้าไม่มีเทคโนโลยี ไม่มีมือถือสมาร์ท

โฟน (smart phone) ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ท าให้ไม่สามารถเข้าถึง

การศึกษาได้ เด็กกลุ่มนี้ก็ยิ่งโดนตัด โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กพิการทาง

สายตา ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ (assistive technology) ไม่มี

ล่ ามจะที่ ให้ความ ช่วย เหลือ เขาอยาก เหมาะสม  (reasonable 

accommodation) อันนีก้็ล าบากอยู่เหมอืนกัน 

ในส่วนของเด็กที่เป็นลูกของแรงงานข้ามชาติ กลุ่มนี้ แต่ก่อน

จะประสบปัญหาในการเข้าถึงทางการศึกษา แต่เนื่องจากว่ามี

ทางเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้  แต่ศูนย์การเรียนรู้ก็ยังมี

ข้อจ ากัดหลาย ๆ อย่าง เนื่องจากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลไทย มีการเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น แต่ว่า เด็กของ

แรงงานข้ามชาติในบางพืน้ที่ เช่น จังหวัดสมุทรสาคร ยังโชคดีที่กลุ่ม

องค์กรไม่หวังผลก าไรร่วมมือกับภาคเอกชน พ่อแม่ของแรงงานก็

ได้รับการอุปการะช่วยเหลือทางการเงินหลายอย่างจากเจ้าของ

โรงงาน เจ้าของบริษัท ในการให้ความช่วยเหลือ  นอกจากนี ้

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศพมา่ก็ใหก้ารรับรอง ก็เป็นโอกาสที่

ดี แต่ไม่แน่ใจว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศอื่น ๆ อย่าง 

ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา จะรับรองศูนย์การเรียนที่ตั้ งอยู่ใน

ประเทศไทยของเรา และอนุญาตให้เด็กสามารถไปศึกษาต่อที่
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โรงเรียนในประเทศตน้ทางหรอืไม่ เพราะฉะนั้น ปัญหาที่ยังมีอยู่ก็คือ 

เด็กกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาสซึ่งเป็นเด็กไทย หรือว่าเด็กที่

เป็นกลุ่มชายขอบ มีโอกาสที่จะยังคงถูกเลือกปฏิบัติในลักษณะของ

การกีดกันไม่ว่าจะผ่านทางกฎหมาย หรือทัศนคติของกลุ่มคนต่าง ๆ 

พวกเราจึงยังคงต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจว่า เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้

เติบโตมาเพื่อแย่งงานเด็กไทย จริง ๆ เด็กเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยซ้ าไป 

โดยเฉพาะ เด็กส่วนใหญ่ก็เติบโตในประเทศไทย เพราะฉะนั้น 

นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน ต้อง

ร่วมมือกันท างานเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา ท าให้

เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา เพราะเราก็มีกลุ่มตัวอย่างดี ๆ 

อย่าง เด็กชายหม่อง ที่เคยเป็นเด็กไร้รัฐ (stateless children) ไม่มี

สัญชาติไทย  แต่ตอนนี้มีแล้ว และท าคุณประโยชน์มากมายให้กับ

ประเทศไทย จึงขอฝากประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กเปราะบาง และกลุ่มเด็กหลากหลาย

ทางชาติพันธุ์  ให้มี โอกาสความเสมอภาคทางด้านการศึกษา 

ขอบคุณมากค่ะ 
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นภารัตน์ ประเด็นที่อาจารย์นภารัตน์พูด

ถึง ท าให้เราเห็นในสหรัฐที่อาจารย์ไทเรลเล่ามาก่อนหน้านี้ว่า ใน

สังคมที่ถูกมองว่าต้นแบบของประชาธิปไตย เราก็เห็นว่าแม้จะมี
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กลไกทางการเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตย แต่ก็มีกลไกทาง

สังคมที่มันมีการกดขี่ มีการใช้มาตรการทางสังคมกระท าความ

รุนแรงกับคนกลุ่มต่างๆ  และที่อาจารย์นภารัตน์เล่าให้พวกเราฟังก็

เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ในสังคมไทยที่เรามักจะเชื่อกันว่าเป็น

สังคมแห่งความโอบอ้อมอารี สังคมแห่งการช่วยเหลือกัน แต่จริงๆ

แล้วมันยังมีกลุ่มคนที่ถูกกีดกัน ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ หรือบริการ

ขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ ของรัฐ อยู่อีกหลายกลุ่มในสังคมไทย ซึ่ งจะ

เป็นกลุ่มคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยแทบทุกวัน แต่เราแทบจะไม่เห็น

ว่าเขามีตัวตนในสังคมนี้ นั่นอาจจะเป็นการมองภาพสะท้อนสิ่งที่

เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ มองย้อนกลับมาในการเมืองและ

สังคมไทย  

 ทีนี้ เราจะเขยิบไปดูอะไรที่ ดูมีความหวังขึ้นนิดหนึ่ งค่ ะ  

อาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ ตอนที่เราเตรียมตัวเตรียมประเด็นกัน 

อาจารย์ประจักษ์คุยกันถึงเรื่องจิตส านึกใหม่ที่อาจารย์ไทเรลก็พูดถึง  

ปรากฏการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  ในสังคมไทยเราเห็นคนรุ่น

ใหม่ๆ ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น หรือกรณีที่คนทั่วสหรัฐอเมริกา

ออกมาเคลื่อนไหว มันบอกอะไรกับเรา มันบอกเราว่าประชาธิปไตย

มันล้มเหลว หรือมันบอกเราว่าจริงๆแล้วเราก าลังมีความหวังใหม่ๆ

กับระบอบประชาธิปไตย  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์: 
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ขอบคุณครับอาจารย์เบญจรัตน์ ขอบคุณทางสถาบันสิทธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา มหิดลนะครับ ถ้าจะตอบค าถามอาจารย์

เบญจรัตน์ ก็จะตอบว่าเรามีความหวัง คือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ท า

ให้เห็นว่าประชาธิปไตยก าลังมีชีวิตชีวาต่างหาก  ในสังคมอเมริกา  

ปรากฏการณ์ที่คนหนุ่มสาวตื่นตัวขึ้นมา อย่างหลานของอาจารย์

ไทเรล ซึ่งอาจจะไม่เคยสนใจการเมืองมาก่อน ตอนนี้เขาก็ออกไป 

ร่วมชุมนุม คือผมอยากจะพูดแค่ประเด็นหลักประเด็นเดียว ซึ่งจะ

เชื่อมโยงทั้งประชาธิปไตยในอเมริกาและในไทย เนื่องจากมีเวลาอัน

จ ากัด  ก็คือ ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับ

ความเสมอภาค ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยในอเมริกา  

จริงๆประชาธิปไตยในอเมริกาเป็นตัวแบบที่นักวิชาการที่ศึกษา

ประชาธิปไตยเรียกว่า ประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องตั้งแต่จุดเริ่มต้น

ของมั น เลยในการก่ อตั้ งขึ้ นมา และข้อบกพร่องอันนี้ ก็ เป็ น

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระบบเลย คือ การไม่ยอมรับความเสมอ

ภาคของคนทุกกลุ่ม ซึ่งมันย้อนแย้งมากกับค าประกาศของอเมริกา

เองตอนประกาศอิสรภาพที่บอกว่า ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน เป็น

ค าประกาศที่ยิ่งใหญ่มาก คือทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ฉะนัน้ เราจะ

สร้างสังคมที่ท าให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน และนี่คือหัวใจของ

ประชาธิปไตยในอเมริกา แต่ถ้าเราไปดูในข้อเท็จจริง ค านี้เป็นแค่ค า

ขวัญสวยหรูเฉยๆ แต่ในทางปฏิบัติมันไม่เกิดขึ้นจริง เพราะว่าคน

หลายกลุ่มในอเมริกาถูกกีดกันสิทธิออกไป กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐาน 
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คือ สิทธิพลเมือง สิทธิในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งไม่ใช่แค่คนด า

เท่านั้น ผู้หญิงด้วย ถ้าเราไปดูตั้งแต่ต้น ผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 

คนด าก็ไม่ต้องพูดถึง  คนที่เป็นบิดาหรือนักก่อตั้งประชาธิปไตยใน

อเมริกาตั้งแต่ต้นหลายคนก็ยังมีทาสอยู่ในบ้านด้วยซ้ า ทีนี้ปัญหานี้

มันมี 2 มิติ คือบางคนเราอาจจะบอกว่า หลายคนที่ด ารงระบบแบบ

นี้เอาไว้ที่มันไม่เสมอภาคเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ มีทาสใน

บ้านมันก็สบายดี หรือการที่ผู้ชายที่เป็นผู้น า หรือเป็นนักการเมืองมี

ผูห้ญิงอยู่ในบ้านคอยปรนนิบัติรับใช้ตัวเองก็สุขสบาย นี่เป็นเรื่องของ

ผลประโยชน์  แต่มันมีอีกมิติหนึ่งด้วย คือ ปัญหาการกดผู้หญิงและ

คนผิวสีคนผิวด าไว้ บางกรณีมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ตระหนักด้วยซ้ าว่า

มันเป็นปัญหา มันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนโหดร้าย ไม่มีมนุษยธรรม หรือ

ชอบกดขี่คนอื่น  แต่ว่ามันเหมือนเขาตาบอดสีต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน  

เขามองไม่เห็นด้วยว่าคนด าเป็นคนที่มีความเท่าเทียมกับเขา เขามอง

ว่าเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรง

ยิ่งกว่าเสียอีก  

 ในแง่นี้ ถ้าเรามองประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอเมริกาเรา

อาจะมองได้ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ ในการที่จะยืนยันสิทธิของตัวเอง และต่อสู้เพื่อความเป็น

พลเมืองที่เต็มขั้นของตนเอง คือในแง่นี้มันเหมือนว่า จริงๆแล้ว

ประชาชนต่างหากเป็นคนที่พยายามสร้างประชาธิปไตยในอเมริกา

ในทางปฏิบัติใหม้ันไปสอดคล้องกับค าขวัญที่ประกาศเอาไว้ คือพวก
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นักการเมืองและชนช้ันน าเหมือนกับทรยศต่อไอเดียเรื่องความเป็น

ประชาธิปไตยที่ทุกคนเสมอภาคกัน แล้วประชาชนมาต่อสู้เพื่อท าให้

ไอเดียนีม้ันเป็นจรงิ 

 ขบวนการตอ่สู้เพื่อสิทธิพลเมอืงและสิทธิในการเลือกตั้งของ

ผู้หญิงนี่ใช้เวลาตั้งนาน ผู้หญิงในอเมริกากว่าจะได้สิทธิเลือกตั้งนี่ใช้

เวลานานมาก ส่วนคนด านี่ไม่ต้องพูดถึง อาจารย์ไทเรลพูดถึง

ประวัติศาสตร์ในแง่ความรุนแรง ก็คือ ตอนแรกก็อยู่ในระบบทาส 

เมื่อหลุดออกจากระบบทาสแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นพลเมืองเต็มขั้นนะ

ครับ เขาเป็นแรงงานที่ถูกกดขี่ต่อไป ตอนที่ระบบทาสยุติแล้ว คนด า

ก็ไม่ได้มสีิทธิพลเมือง ไม่ได้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องใช้เวลาอีกยาวนานใน

การต่อสู้ของขบวนการสิทธิพลเมืองของมาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์ จูเนียร์ 

ที่เขาสู้จนได้สิทธิในการเลือกตั้งมา ก็คือประมาณช่วง ค.ศ. 1965 

นักประวัติศาสตร์อเมริกาบางคนกระทั่งบอกว่า อเมริกาเริ่มจะเป็น

ประชาธิป ไตยที่ แท้ จริ ง จริงๆ  ก็ คื อตอนปี  1965 ถ้ าเราใช้

ประชาธิปไตยในความหมายว่า ทุกคน พลเมืองของตนเองมีความ

เสมอภาคกัน มีสิทธิ มีความเสมอภาคกัน ที่จริงประชาธิปไตยใน

อเมริกามันมขี้อบกพร่องเยอะตั้งแตต่้นอยู่แล้ว 

ผมอยากจะโยงกับอีกประเด็นหนึ่งด้วย ก็คือเรื่องความรุนแรง

ทีอ่าจารย์ไทเรลพูดถึง  จริงๆกลุ่มที่ต่อสู้เรื่องสิทธิพลเมือง สิทธิการ

เลือกตั้ง ในช่วงทศวรรษ 1960 คือจริงๆ ก่อนที่เขาจะมาต่อสู้เรื่อง

สิทธิการศึกษา สิทธิการเลือกตั้ง สิทธิทางการเมือง ประเด็นที่เขา



มองอเมรกิาและหันมามองไทย  

Pa
ge

29
 

รณรงค์มาก่อนอย่างต่อเนื่องก็คือ การยุติความรุนแรงต่อคนด า ยุติ 

racial violence  เพราะเขาบอกว่า ถ้าคนไม่มีกระทั่งสิทธิในการมี

ชีวติอย่างปลอดภัย หรอืได้รับการคุ้มครองจากรัฐเสียแล้ว สิทธิอื่นๆ

ก็ไม่มีความหมาย ใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่มีกระทั่งสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่

อย่างปลอดภัย อย่างกรณีคุณวันเฉลิม  คือเราไม่สามารถพูดถึง

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้เลย เพราะว่าถ้าชีวิตเรา

ไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐเสียแล้ว สิทธิและเสรีภาพอันอื่นมันไม่

มีความหมาย เพราะฉะนั้น การรณรงค์เรื่องการยุติความรุนแรง มัน

เป็นเรื่องเดียวกันกับการต่อสู่เรื่องประชาธิปไตย เพราะมันเป็นการ

ท าให้ทุ กคนมีความเสมอภาคอย่างแท้จริ ง สิทธิอื่ นมันจะมี

ความหมายตามมา  เพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมคิดว่า ในอเมริกาปัญหา

เรื่องความไม่เสมอภาค มันเป็นปัญหาที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน

ในทางประวัติศาสตร์  ในแง่โครงสร้างเองก็คือ  สมมุติเรามองแค่คน

ด าอย่างเดียว คนด าไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงแค่จากการมี

ต ารวจไม่ดีไม่กี่คนที่ตอนนี้เขามักจะใช้ค าว่าเป็น bad apple (แอป

เปิ้ลเน่า) คนจะบอกว่า โอ๊ย มันไม่เป็นปัญหาใหญ่หรอก มันเป็นแค่

ต ารวจบางคนที่นิสัยไม่ดี พูดงา่ยๆ  แตผ่มคิดว่าปัญหาในอเมริกามัน

ไม่ใช่ปัญหาของ bad apple หรือต ารวจไม่ดีไม่กี่คน หรือต ารวจที่

เหยียดผิว แต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างทั้งหมด ไม่ว่าในแง่ระบบ

กฎหมาย ระบบเศรษฐกิจ การศึกษา ที่ท าให้คนด าเป็นเหมือน

พลเมืองช้ันสอง คือ พูดงา่ยๆ มันไม่ใช่แค่ปัญหาของการมี racist คน
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เหยียดผิวไม่กี่คน แต่มันเป็นปัญหาของ racism (การเหยียดผิว) นะ

ครับ  นอกจากโครงสร้างแล้ว ที่มันน่ากลัวและอันตรายยิ่งกว่าคือ

วัฒนธรรมการเหยียดผิวนี่แหละ  และตรงนี้ผมคิดว่าการศึกษาจึง

ส าคัญในการปลูกฝังเรื่องคุณค่าของสิทธิมนุษยชน เพราะว่า

วัฒนธรรมการเหยียดผิวมันซึมลึก และถูกปลูกฝังในระบบความคิด

เลย ซึ่งไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆ  

พอเรามองปัญหาแบบนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ ก็เลยเป็นยอด

ของภูเขาน้ าแข็งเท่านั้น มันไม่ใช่ว่าปัญหาทุกอย่างมันมาเกิดในยุคนี้

เพราะมีคนอย่างทรัมป์ มันไม่ใช่ มันมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มี

ระบบหลายอย่าง กระบวนการยุติธรรมเองเป็นปัญหามาตั้งนานแล้ว

ก่อนที่จะมาถึงยุคทรัมป์   จริงๆงานศึกษาชี้ให้เห็นว่า ยุคคลินตันที่

ไปเปลี่ยนกฎหมายแล้วมันท าให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่ท าให้คน

ด าต้องไปอยู่ในคุกมากขึน้  แต่ทรัมป์มีส่วนแน่นอน คือ ผมว่า ทรัมป์ 

ปฏิเสธความรับผิดชอบใม่ได้ที่ไปสร้างบรรยากาศที่ท าให้เกิดการ

เหยียดผิวสูงมากขึ้น  ในแง่นี้  การต่อสู้ของประชาชน และการ

รณรงค์ของขบวนการ Black Lives Matter มันส าคัญ ผมขอใช้ค าว่า  

กลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่มารื้อฟื้นประชาธิปไตยของอเมริกาให้

เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ความล้มเหลว 

เวลาเราเห็นคนเรือนแสนเรือนล้านออกมาต่อสู้ตอนนี้เพื่อความ

ยุติธรรมและความเท่าเทียม เขาก าลังบอกกับชาวโลกว่า  เขาก าลัง 

save democracy  หรือก าลังท าให้ประชาธิปไตยในอเมริกามันมี
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ความหมายต่างหาก ประชาธิปไตยที่มันถูกทรยศไปตั้งแต่ต้น และ

ผมคิดว่าสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อไทยด้วยในช่วงแรกๆ ไปโฟกัสที่การ

จลาจล ความรุนแรง การเข้าไปปล้นร้านค้า จนขยายมันไป

เหมือนว่า ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนนี้คือการจลาจลและ

ความรุนแรง ทั้งๆที่มันเป็นส่วนน้อยเท่านั้น และจริงๆมันเป็นแค่ช่วง

วันแรกๆ  ต่อมาประชาชนกันเองก็พยายามใหก้ารศึกษา กระทั่งบาง

กลุ่มเข้าไปปกป้องร้านค้าไม่ให้ถูกปล้นชิง มันก็คือการ educate (ให้

การศึกษา)  การเรียนรู้กัน จนตอนนี้ เราจะเห็นว่าขบวนการ

เคลื่อนไหวเป็นไปอย่างสงบ สันติ สู้ ในทั้งการเปลี่ยนกฎหมาย 

เปลี่ยนโครงสร้าง ระบบต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้มันมี

ความหวังมากๆ เพราะว่ามันไม่ได้ต่อสู้เพื่อกรณีเดียวแล้ว แต่ว่า

ก าลังต่อสู้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้าง และวัฒนธรรมทั้งหมด ซึ่งผมคิดว่า

มันเป็นนิมิตหมายอันดี 

ทีนี้มาจบที่ประเทศไทยสั้นๆ ก็คือ ในแง่นี้ประเทศไทยก็ 

ประชาธิปไตยของไทยมันก็คล้ายๆอเมริกาคือมีปัญหาในทาง

ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ก็คือปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาค 

ที่ไอเดียหรือความคิดเรื่องความเสมอภาคทางการเมือง ความเสมอ

ภาคของคน มันยังไม่ลงหลักปักฐานเลยในเมืองไทย และผมคิดว่า

การศึกษามีส่วน สื่อมีส่วน วัฒนธรรมมีส่วน  ถ้าเรามองตั้งแต่

จุดเริ่มต้นมา แนวคิดที่มองว่าคนเกิดมาไม่เท่าเทียมกันมันยังฝังราก

ลึกมาก  ผมเคยเขียนบทความไว้แล้วว่า กระทั่งนักคิด นักปรัชญาที่
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มีชื่อเสียงในอดีตของไทยก็เป็นคนผลิตสร้างแนวคิดแบบนี้ พระยา

อนุมานราชทน ท่านบอกว่า คนจะเท่าเทียมกันได้อย่างไร มนุษย์ดูที่

มือ นิ้วห้านิ้วยังไม่เท่ากันเลย  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  ก็เป็นคนที่

พูดเรื่องนีเ้ยอะ เรื่องวัฒนธรรมไทยวางอยู่บนฐานความไม่เสมอภาค

เป็นเรื่องปกติแล้ว ทุกคนจะเสมอภาคได้อย่างไร  ถ้าทุกคนเท่าเทียม

กันหมด ระบบระเบียบทางสังคมมันก็ล่มสลายสิ  ไม่รู้ว่าใครเป็น

นายใครเป็นบ่าว ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ฝังรากลึก และมันไม่ใช่

เรื่องอดีต เพราะในช่วงเวลาต่อมาเราก็เห็นวาทกรรม โง ่จน เจ็บ ใช่

ไหมครับ  อันนี้ กกต.เป็นคนรณรงค์เรื่องซื้อสิทธิขายเสียง คือ เมื่อ

เรามีประชาธิปไตยแล้ว มีการเลือกตั้งแล้ว เราก็ยังมองว่าผู้เลือกตั้ง

ในชนบท คนต่างจังหวัด เป็นคนไม่รู้เรื่องทางการเมือง ไร้การศึกษา 

ใช้สิทธิของตนเองไม่เป็น กระทั่งเมื่อ 5 - 6 ปี ที่ผ่านมา เรายังมี

ขบวนการในการต่อสู้เพื่อบอกว่าคนต่างจังหวัดไม่ควรมีสิทธิเท่ากับ

คนกรุงในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเป็นเสียงที่ไม่มีคุณภาพ กระทั่ง

มีอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนออกมาบอกว่า แนวคิด หลักการหนึ่ง

คนหนึ่งเสียง ทุกคนควรมีเสียงเท่ากัน เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้กับสังคมไทย 

เพราะในสังคมไทยคนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้  ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่

น่าตกใจมากที่เรายังมารณรงค์ในเรื่องนี้กันอยู่เลย มันย้อนยุคมากที่

มาถึงขั้นนี้แล้ว ศตวรรษที่ 21 ทั่วโลกพูดถึงการสร้างความเท่าเทียม 

ของไทยเรากลับมีขบวนการให้ออกมาต่อสู้ บอกว่าความไม่เท่า

เทียมต่างหากเป็นเรื่องปกติ  ในแง่นี้ถ้าเราไม่สามารถท าให้แนวคิด
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เรื่องความเสมอภาคเป็นแนวคิดที่ส าคัญและลงหลักปักฐาน มันก็

ยากที่จะมีประชาธิปไตย 

เวลาที่เราพูดถึงประชาธิปไตย เราไปเน้นที่สิทธิเสรีภาพเยอะ 

ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ เสรีภาพเป็นหัวใจของประชาธิปไตย แต่เรา

มักไม่ค่อยพูดกันถึงเรื่อง equality (ความเสมอภาค) คือ ถ้าไม่มี

ความเสมอภาคเสียแล้ว สิทธิ เสรีภาพ มันไม่มีความหมาย  สมมติ

ในวัฒนธรรมไทย ในสังคมไทย หรือในสังคมอเมริกาเอง การที่

เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ และคนขาวจ านวนไม่น้อย ที่สนับสนุน ทรัมป์ 

และพรรค  Republican  จริงๆแล้ว Republican นานวันเข้าก็ เป็น

พรรคที่มีลักษณะเป็นพรรคคนขาวมากขึ้นเรื่อยๆ  ในปัจจุบันที่เขา

ส ารวจ  90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ลงคะแนนเสียง  90 เปอร์เซ็นต์ของคน

ที่เลือก Republican เป็นคนขาว  และทรัมป์ก็ยังมาชูเรื่องชาตินิยม

ของคนขาวอีก  เวลาที่ เขาพูดเรื่อง America First หรือ   Make 

American Great Again เขาหมายถึงอเมริกันที่เป็นชาติของคนขาว 

คนขาวต้องครอบง า  พอเป็นแบบนี้ มันปลูกฝังอยู่ในความคิด  

เจ้าหน้าที่รัฐเอง ต ารวจมองคนด าไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่ต้น ฉะนั้น 

เขาปฏิบัติต่อคนด าไม่เท่าเทียมกัน เหมือนเป็นพลเมืองช้ันสอง และ

สังคมไหนที่ยังกีดกันแบบนี ้แบ่งคนเป็นพลเมืองช้ันสอง ไม่ว่าจะเป็น

ในอเมริกาหรือในไทย มันยากที่สร้างสังคมประชาธิปไตยได้ เพราะ

หัวใจของประชาธิปไตยมันคือความเท่าเทียม และเสมอภาค  ในแง่นี้

ผมคิดว่าเวลาพูดถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียม คนมักคิดไปถึง
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มิติทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ผมคิดว่ามันเป็นแค่มิติ

เดียวเท่านั้น มันส าคัญนะครับ แต่ว่าสิ่งที่อาจส าคัญกว่า และจะต้อง

เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเลยก็คือ ความเท่าเทียมในแง่ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ที่เท่ากัน และเมื่อเรามองคนทุกกลุ่มเท่าเทียมกันแล้ว เราถึง

จะปกป้องสิทธิของเขาอย่างเท่าเทียมกัน เราถึงพยายามจัด

การศึกษาให้ดีที่สุดให้คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก

ในกรุงเทพฯ เด็กในชนบท หรอืเด็กที่เป็นลูกหลานของแรงงานอพยพ 

หรือเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไร้รัฐ  ความเสมอภาคเท่าเทียมมัน

จงึเป็นรากฐานของสิ่งอื่นๆที่มันจะตามมา และนั่นแหละมันจึงจะเป็น

ประชาธิปไตยที่แท้จริง 

สรุปจบของผมก็คือ มันไม่ใช่ความล้มเหลวของประชาธิปไตย

ที่เราเห็น และอย่าเอาประชาธิปไตยในอเมริกาเป็นตัวตั้งเพื่อจะ

โจมตีประชาธิปไตยทั้งหมด เพราะจริงๆก็ไม่มีใครเอาประชาธิปไตย

ในอเมริกาเป็นโมเดลประชาธิปไตยที่ดีอยู่แล้ว เพราะปัญหาเรื่องนี้

แหละ ที่มันไม่เคารพความเสมอภาค โดยเฉพาะในปัจจุบันมันเป็น

ความล้มเหลวของประชาธิปไตยที่ถูกทรัมป์ขโมยไป  และทรัมป์ 

ท าลายประชาธิปไตยในอมริกาที่มันก็มีข้อบกพร่องแล้วให้มันยิ่งมี

ปัญหาร้ายแรงยิ่งขึ้น  ตอนนี้ประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหว และ

ออกไปนอกอเมริกาแล้ว มันขยายไปทั่วโลก คนก าลังต่อสู้เพื่อ true 

democracy ประชาธิปไตยที่แท้จริงต่างหาก  และนั่นเป็นสิ่งที่เราควร

ภูมิใจ และรวมถึงในประเทศไทยด้วยที่มีคนหนุ่มสาวออกมาตอนนี ้
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กระทั่งคนที่ไม่สนใจการเมืองมาก่อน ดารา นางงาม หลายๆคนที่

ออกมาปกป้องสิทธิของคนอื่นด้วย  ผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่เห็น

ว่ามันเกิดจิตส านึกใหม่ที่ผมเคยคุยกับอาจารย์เบญจรัตน์ว่า มันเกิด 

new consciousness (จิตส านึกใหม่) ขึ้นมา และอันนี้ส าคัญกว่า new 

normal   new normal มันไม่น่าจะเกิด แต่ว่าจิตส านึกใหม่มันเกิดขึ้น

แล้ว และอันนีส้ าคัญครับ 
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

อาจารย์ประจักษ์บอกว่าอย่ามองประชาธิปไตยในอเมริกา

เพราะมันล้มเหลวมาตั้งแต่ต้นแล้ว อันนี้ อาจารย์ไทเรลหัวเราะเลย  

ถูกใจใช่ไหมคะ มีประเด็นส าคัญหลายเรื่องนะคะที่อาจารย์ประจักษ์

พูดเมื่อกี้ เรื่องการท าความเข้าใจหลักการประชาธิปไตย เวลาที่เรา

วิจารณ์ประชาธิปไตยไม่เห็นตอบโจทย์หลายๆอย่าง อาจจะต้องไปดู

ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปตามแก่นแท้ทั้งเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความ

เสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแงค่วามเป็นมนุษย์ที่เท่ากันมีอยู่หรือ

เปล่า  ประชาธิปไตยที่มีอยู่ในสังคมไทยตอนนี้คิดว่าหลายคนตั้ง

ค าถามมันมาตลอดว่ามันไม่ได้อิงอยู่บนหลักการความเท่าเทียมกัน 

และอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ประจักษ์พูด อาจารย์ประจักษ์ใช้ค าว่าคน

ตาบอดสีเรื่องสิทธิมนุษยชน คิดว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ส าคัญ ไม่ว่าจะ

มีการละเมิดเกิดขึ้นแค่ไหน มีความรุนแรงเกิดขึ้นแค่ไหน ถ้าตราบใด

สังคมยังมีตาบอดสีเรื่องสิทธิมนุษยชน มันก็ไม่อาจท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  อาจจะไปเห็นปัญหาเป็นเชิงปัจเจก
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บุคคลไป ต ารวจคนนั้นใช้ความรุนแรง  คนๆนี้ ไม่ขยันเลย ไม่

สามารถที่จะสร้างฐานะขึ้นมาได้ แต่ไม่ได้มองปัญหาเชิงโครงสร้าง

หรอืระบบที่มันท าให้ความไมเ่ท่าเทียม และเสรีภาพมันๆไม่ได้มอียู่ 

ทีนี้โจทย์มันจะเริ่มยากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ท างานการศึกษา 

หลายเรื่องที่เราพูดมาจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ตอนแรกดิฉันก็กังวล

ว่ามันจะเกี่ยวกันไหม เดี๋ยวต่างคนต่างพูดกันไปคนละประเด็น 

ปรากฏว่าทั้ง 3 ท่านพูดถึงเรื่องคล้ายๆกัน เรื่องเชิงคุณค่า เรื่องเชิง

หลักการ ว่าแล้วมันจะไปต่อกันยังไง จะไปแก้ไขสังคมที่ตาบอดสี 

สังคมที่ไม่เห็นความเท่าเทียมตรงนี้ได้อย่างไร เดี๋ยวจะโยนเวทีต่อให้

วิทยากรอีกสองท่านที่สนใจเรื่องการศกึษา โดยที่ขอแถมค าถามจาก

คนที่ฟั งไลฟ์อยู่  มีค าถามอยู่สองค าถามที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่อง

การศึกษาที่หวังว่าอาจารย์อรรถพลกับ อาจารย์วัชรฤทัย จะช่วย

ตอบ ค าถามแรกบอกว่า อยากจะเอาอันนี้ ไปใช้สอนนักเรียน 

นักศึกษา ในเรื่องการที่จะเป็นพลเมืองและพลเมืองโลกจะท าได้

อย่างไร เราจะจัดการเรียนการสอนเรื่องพวกนี้ได้อย่างไร  ดิฉันจะ

เติมไปด้วยว่าเราจะท าอย่างไรจึงจะให้ เราเห็นสังคมที่ เราไม่ได้

ออกมาสู้ปกป้องหรือพูดเรื่องคุณวันเฉลิมเพราะเรารู้สึกสะเทือนใจ 

เพราะเขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่พูดเรื่องสังคม แต่เราออกมาสู้

เพราะเราเห็นว่ามีคนอีกหลายคนที่ถูกอุ้มหาย ที่ถูกกดขี่ ที่ต้องลี้ภัย 

ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องบุคคล เราจะท ายังไงสร้างความเป็นพลเมืองโลก

แบบนีใ้ห้ได้ 
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อีกค าถามหนึ่งก็จะคล้ายๆกัน ว่า ในฐานะที่ เป็นคนจัด

การศึกษาเราจะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ เด็ก

ระดับประถม และมัธยมสามารถที่จะเรียนรู้ ได้อย่างถึงแก่น 

สามารถเอามาใช้ในสังคมได้จรงิ  

คิดว่านี่เป็นสองค าถามหลักที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา เรื่องอื่น 

มีค าถามอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ เดี๋ยวเป็นอีกรอบหนึ่งละกัน  

ระหว่างนี้ผู้ที่ชมไลฟ์อยู่สามารถพิมพ์ค าถามมาได้ในกล่องข้อความ

นะคะ  เดีย๋วจะรวบรวมค าถามไว้ อย่างนัน้ขอเชญิอาจารย์วัชรฤทัย 
 

อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย: 

วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้คุยเรื่องมุมองเรื่องประชาธิปไตย เรื่อง

การศึกษาที่เกิดขึ้นทั้งในอเมริกาและโยงมาที่ประเทศไทย อยากพูด

ต่อที่อาจารย์ประจักษ์พูดไว้ตอนต้น เรื่องของความส าคัญของ

ประชาธิปไตยและความเสมอภาคนะคะ ที่จริงอาจารย์ได้โยงไว้

เรียบร้อยแล้วล่ะว่ามันมีโจทย์อีกตัวหนึ่ง ก็คือเรื่องการศึกษามันอยู่

ตรงไหนที่จะท าให้ประชาธิปไตยมันน าไปสู่ความเสมอภาค  ก็อยาก

ขยายเรื่องความเสมอภาคออกไปนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องของ

ความเป็นธรรม เราพูดถึง social justice  ทีนี้มันมีค าคมของบิดา

การศึกษาประชาธิปไตย หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อ จอห์น ดิว

อี้  ( John Dewey ) เขาพูดว่า ประชาธิปไตยจะต้องถูกสร้างใหม่ใน

ทุกยุคทุกรุ่น democracy needs to be born anew every generation  
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หมายความว่า เราไม่สามารถคิดว่าอเมริกามีประชาธิปไตยมา 200 

ปี แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นไปตลอด เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลง มี

การท้าทาย ซึ่งเราจะต้องสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้น 

สิ่งที่ เราเห็นในอเมริกามันก็ เป็นการสร้างประชาธิปไตยในยุค

สมัยใหม่ที่มันต้องพัฒนา ต้องก้าวต่อไป  มันมีบทเรียนจากอดีตที่

มันไม่สามารถถูกถ่ายทอดไปตลอดถึงยุคต่อมาได้ เพราะฉะนั้น คน

รุ่นใหม่นี่แหละที่ต้องสร้างประชาธิปไตย   และ จอห์น ดิวอี้ ยังบอก

ว่าการศึกษานี่แหละท าหน้าที่เป็นคนท าคลอด  midwife หรือหมอ

ต า แ ย    เข า บ อ ก ว่ า  education is the midwife of democracy  

ป ระโยค เต็ มๆก็ คื อ  Democracy needs to be born anew every 

generation and education is its midwife ซึ่ งท าให้ เห็นว่าบทบาท

ของการศึกษาในการสร้างประชาธิปไตยนั้นมีความส าคัญมาก  

ขอโยงกลับไปที่ อาจารย์ประจักษ์ ที่พูดเรื่องคนมองไม่เห็น

การกดขี่ในอเมริกา และในสังคมไทยเองนี่ก็มีชุดคุณค่าบางอย่างที่

อธิบายเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เสมอภาค ในเชิงที่เป็น

การยอมรับมันด้วยซ้ า ยอมรับว่าคนไม่เท่ากัน  ห้านิ้วไม่เท่ากัน  

เพราะฉะนั้น ในต าราเรียนของไทยก็จะบอกเลยว่าเราต้องท าหน้าที่

ของแต่ละคนให้ดี ตามสถานะของแต่ละคน แต่ละคนมีสถานะไม่

เท่ากัน  เราก็ท าไปเพื่อให้สังคมอยู่ได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นชุด

คุณค่าในสังคมไทย  จะบอกว่ามันหล่อเลี้ยงการยอมรับความไม่เท่า

เทียมกันให้มันคงอยู่มา  ซึ่งนอกจากชุดคุณค่านี้ มันก็มีกลไกใน
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สังคม ทั้งในเชิงปัจเจก และในเชิงโครงสร้าง ซึ่งมันเอื้อให้ความ

เหลื่อมล้ า ความไม่เท่าเทียมกันคงอยู่ได้อย่างยาวนาน โดยที่ผ่านมา

มันไม่ได้มีอะไรที่รุนแรง หรอืเป็นความท้าทาย หรือเป็นความขัดแย้ง

มากมาย เพราะเรามีสิ่งที่คนไทยเรียก ที่อาจารย์เบญจรัตน์พูดแต่ที

แรกว่า เราก็มีน้ าใจ มีการแบ่งปัน สังคมไทยมีการให้ เรามีสิ่งที่

เรียกว่า ระบบอุปถัมภ์  อันนี้ไม่แน่ใจว่าคนรุ่นใหม่ยังใช้ค านี้อยู่หรือ

เปล่า ระบบอุปถัมภ์  เคยคุยกับนักศกึษา นักศึกษาบางคนก็ไม่เข้าใจ

ว่าระบบอุปถัมภ์มันคืออะไร จริงๆเราก็ยังมีระบบอุปถัมภ์อยู่ใน

สังคมไทยนะคะ ก็คือคนที่ อาจจะมีอ านาจมากกว่ามีปัจจัย 

ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทอง ทรัพย์สิน เครือข่ายที่

มากกว่าที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางคน หรือบางกลุ่ม 

เป็นผลต่างตอบแทนกันช่วยกัน คนที่มีอ านาจมากกว่าก็ช่วยตนที่มี

อ านาจน้อยกว่า คนที่มีอ านาจน้อยก็อยู่ภายใต้คนที่มีอ านาจ

มากกว่า มันท าใหก้ารที่จะสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โอกาส

ที่ให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงโอกาสต่างๆมันถูกปิดกั้น  เรา

เลยเชื่อว่าเราต้องอยู่กับกลุ่มบางกลุ่ม เราต้องสวามิภักดิ์  เราต้อง

พยายามสร้างเครือข่ายกับคนบางกลุ่มเป็นกลไกที่ท าให้สังคมไทยอยู่

มานานพอสมควรโดยที่ไม่มีอะไรรุนแรงมากมันก็มปีัจจัยพวกนี้อยู่ด้วย   

แต่ว่าอย่างที่เราเห็นร่วมกัน ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ที่มัน

เริ่มมีความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรง  เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า

ปัจจัยหลักอันหนึ่งมันก็มาจากเรื่องความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอ



มองอเมรกิาและหันมามองไทย  

Pa
ge

40
 

ภาค ที่มันฝังรากลึกมา แต่ไม่ได้ถูกท าให้เห็น หรือว่ามันไม่ได้ปะทุ

ขึ้นมา แต่พอมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ท าให้เห็นว่าจริงๆแล้ว

สังคมไทยนี่อ่อนไหว เปราะบาง มากพอสมควร  แม้ว่าเราจะเคยมี

ตัวระบบ  ตัวกลไกที่มันค้ าจุนเรื่องพวกนี้มาอย่างยาวนาน แต่ถึงวัน

หนึ่งก็ปะทุออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัว  พอเราเห็นปฏิกิริยาในช่วง 

10 ปี ที่เกิดขึ้นมา การที่คนออกมาแสดงความเกลียดชัง ทั้งๆที่ใน

สังคมไทยไม่ เคยมีแบบนี้  คนที่ เห็นต่างก็ถูกบอกว่าถ้าคิดไม่

เหมือนกัน ยอมรับกฎกติกาไม่ได้ ก็ให้ออกนอกประเทศไปซะ  

แม้กระทั่งมีนักเรียนที่ไม่อยากจะเคารพธงชาติ หรือออกมาพูดเรื่อง

ทรงผม  ก็บอก เขาท ากันมาเป็นร้อยปี ถ้าท าไม่ได้คุณก็ไม่ต้องอยู่

ประเทศไทย  คือมันเป็นการแสดงความเกลียดชังต่อคนที่เห็นต่าง 

ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราคงต้องมาย้อนมองว่า มันมีรากมาจาก

อะไรบ้าง  แล้วการศึกษาที่ผ่านมามันท าหน้าที่อะไร มันท าหน้าที่ใน

การผลิตซ้ า ความเชื่อเรื่องความไม่เท่าเทียมกันนี้หรอืเปล่า  หรือใน

ขณะเดียวกัน  แทนที่มันจะท าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลงมิติความเข้าใจ

เรื่องความไม่เท่าเทียม มันกลายเป็นตอกย้ าและท าให้เราอยู่ใน

บริบทเดิมๆ แบบนี้  ถ้าจากประสบการณ์ตัวเองที่ท าการศึกษาเรื่อง

นี้ก็เห็นในระบบโรงเรียน หลายคนก็ผ่านระบบโรงเรียนไทยมา คงมี

ประสบการณ์และรับรู้ได้ว่าในระบบโรงเรียนมันมีอะไรบ้าง  ระบบ

การศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง แต่ว่าเราคงจะเห็นได้ว่า ในระดับเชิง

โครงสร้างเอง  การศึกษาก็ได้ท าหน้าที่ส่งต่อความไม่เสมอภาค เช่น
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เรื่องของการแบ่งช้ันเรียน  หรือเรื่องที่ท าให้มีระบบการแข่งขัน  มัน

เอื้อให้เด็กที่มีโอกาสมากกว่าได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ    

เด็กที่มีโอกาสน้อยกว่าก็อาจจะหลุดออกไป    มันก็มีการแข่งขันกัน

อย่างนี้  หรือระบบที่แบ่งช้ันเรียนเป็นเด็กเรียนดี เป็นห้องคิง  ห้อง

ท้ายแถว มันก็เป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมกัน แล้วก็สร้างความ

ยอมรับนะว่า ไม่เก่งก็ต้องไปแข่งกีฬาเอานะ ไปสร้างชื่อให้โรงเรียน 

พวกเด็กเก่งก็ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการ ก็ท าหน้าที่ของคุณไป คนไม่

เก่งก็ท าแบบนี้ คนเก่งก็ท าแบบนี้ มันก็เหมือนหล่อเลี้ยงการอยู่

ร่วมกันได้อย่าสงบสุขในระดับหนึ่ง  แต่ถ้ามองจริงๆแล้ว มันเป็น

ความไม่เท่าเทียม เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างแรงซึ่งมันแฝงอยู่ตรงนี ้ 

แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราคงปฏิเสธไม่ได้คือ การศึกษา ไม่ใช่เฉพาะของ

ประเทศไทยนะคะ คิดว่าหลายประเทศทั่วโลกเป็นแบบนี้   คือ 

การศึกษาที่ผ่านมาท าหน้าที่ เรียกว่าเป็นเครื่องมือ เป็นกลไกของรัฐ  

ไม่ได้เป็นตัวน ารัฐ ไม่ได้เป็นตัวน าสังคม แต่เป็นเครื่องมอืที่ตอบโจทย์

สังคมไม่ว่าเป็นมิติทั้งการเมอืง สังคม วัฒนธรรม หรอืทางเศรษฐกิจ  

เพราะว่าการศึกษามุ่งผลิตพลเมืองที่เป็นพลเมืองของรัฐ พลเมืองที่

รัฐต้องการ อย่างของการศึกษาไทยก็เป็นพลเมืองที่เชื่อฟัง ท าตาม

หน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ  เป็นเรื่องที่เราเน้นในระบบการเรียนการ

สอน  การเข้าแถว หรืออะไรก็ตาม ฝึกฝนวินัย  ก็เพื่อให้เป็นพลเมือง

ดีของรัฐ  หรือการศึกษาก็ตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจ  ผลิตแรงงาน ก็

แล้วแตว่่าจะเป็นแรงงานในระดับไหน  โรงเรียนที่อาจจะมีเด็กที่เรียน
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ไม่เก่ง เป็นเด็กในชุมชนก็จะผลิตแรงงานแบบหนึ่งที่จบ ม.3 ก็เข้า

โรงงาน หรือไปท างานที่ไม่ได้ใช้ทักษะสูงนัก  การศึกษาท าหน้าที่

แบบนี้ แต่ไม่ได้ท าหน้าที่ในการน าสังคมที่จะบอกว่าสังคมควรจะไป

ทางไหน  ถ้าเราอยากเห็นสังคมที่มีความเป็นธรรม มีความเสมอ

ภาค  มีความเป็นประชาธิปไตย การศึกษาจะต้องมีบทบาทอย่างไร 

ต้องท าหน้าที่อะไร การศึกษาไม่ได้ท าหน้าที่นี้ แน่นอน มันยากมาก

เพราะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการศึกษาหลายคน หลายภาค

ส่วนมาก   มหาวิทยาลัยเองก็ยังต้องตอบโจทย์หลายโจทย์  ทั้งใน

ระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา เรามีโจทย์ที่ต้องท าเยอะมาก  แต่

ว่าในฐานะที่เราท างานเรื่องนี้ เราจะต้องท ายังไงเพื่อที่จะขับเคลื่อน 

ผลักดัน อย่างน้อยให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงให้

ได้  เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเราจะต้องท า ก็คือ เราจะต้อง

ผลักดันให้มันเกิดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ชุดคุณค่าใหม่ที่ เป็น

ชุดคุณค่าสากล ซึ่งที่จริงก็คือชุดคุณค่าที่เราพูดถึง เรื่องความเสมอ

ภาค ความเท่าเทียม การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การไม่

เลือกปฏิบัติ  ท าความเข้าใจกับมิติเรื่องแบบนี้ว่าจริงๆแล้วมันคือ

อะไร มันปรากฏอย่างไรในสังคม การเลือกปฏิบัติคืออะไร เราได้ยิน

พวกค าพวกนี้ แล้วอะไรคือความไม่เสมอภาค บางครั้งก็มีคนเข้าใจ

ว่า ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ก็คือการที่ได้อะไรเหมือนๆกัน

หมด  แต่จริงๆมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้น  บางครั้งเราก็อาจจะ

ไม่ได้อยากอะไรเหมอืนกันหมดในสิ่งที่เป็นเรื่องของปัจจัย แต่บางคน
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อาจะต้องได้อะไรมากกว่า ถ้าจะท าให้เขาได้รับโอกาส  อย่างเรื่อง

การเข้าถึงโอกาสทางศึกษา  ถ้ามีเด็กมาจากครอบครัวยากจน 

ครอบครัวชนบท และมีพื้นฐานที่ไม่สามารถแข่งขันได้  เขาก็ควรจะ

ได้รับแต้มต่อในการที่จะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  อันนั้นก็เป็น

เรื่องของความเป็นธรรม  เราไม่ได้พูดถึงอะไรที่มันเท่าเทียมกันเสมอ

ไป   แต่ว่านัยที่เป็นเรื่องความเสมอภาคทางการเมือง เราพูดถึงว่า 

ใช่ ทุกคนควรจะมีสิทธิ เสรีภาพ เหมือนกันในฐานะที่เป็นมนุษย์  ซึ่ง

การศึกษาควรจะเอื้อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้เรื่องพวกนี ้ 

ถามว่า มันจะเกิดได้ยังไง จริงๆแล้วมันควรจะท าตั้งแต่เด็กเลย  

เพราะว่าที่อาจารย์ถามมาเรื่องจะเป็นพลเมือง พลเมืองโลกยังไง 

หรือจะจัดการศึกษา เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องประชาธิปไตย ยังไง   

ถ้าได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กมันก็จะงา่ยขึน้  พอมาถึงโตแล้วเรา

ก็จะคุยเรื่องยากๆได้  เด็กๆก็เรียนรู้เรื่องคุณค่า เราไม่ต้องเอาค าว่า

สิทธิมนุษยชน หรือ อะไรอย่างนี้ไปใส่ก็ได้  เราพูดถึงการเคารพซึ่ง

กันและกันอย่างนี้  มันแสดงออกอย่างไรได้  ไม่ใช่เฉพาะเด็กเคารพ

ผูใ้หญ่นะคะ  ผูใ้หญ่ก็สามารถเคารพในความคิดเห็นของเด็กได้  เรา

สามารถออกแบบการเรียนการสอนให้มันมีมิติพวกนั้นได้  หรือว่า 

อาจจะมองง่ายๆนะคะ  ประเด็นที่เราสามารถท าให้มันเป็นการ

ปฏิบัติในการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น เรื่องมาถกเถียงเรื่องที่เป็น

ความเห็นต่างในสังคม  อันนี้ก็อาจเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเราอาจจะเริ่มจาก 

ถ้าเป็นเด็กเล็ก ๆ ช้ันเล็กๆ  เริ่มจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา  ไม่
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ต้องไปถึงสังคมก็ได้   แต่ว่าท ายังไงใหม้ันเกิดบรรยากาศของการคุย

แลกเปลี่ยน การแสดงความเห็น  แล้วก็ยอมรับความเห็นซึ่งกันและ

กัน   เราพูดบ่อยว่าเราจะต้องยอมรับความเห็นที่ต่าง  แต่จริงๆแล้ว

คนไทยยอมรับความเห็นที่ต่างไม่ได้หรอก  เราก็คือ ไม่เห็นด้วยก็ไม่

ต้องพูดกัน   คืออาจจะต้องไม่รุนแรงนะคะ คือ คนไทยคงเข้าใจนะ  

คือ เราไม่เห็นด้วย เราก็ไม่ร่วมมือ  แต่เราไม่ได้ไม่เห็นด้วยอย่า

สร้างสรรค์  คราวนีเ้ราจะสร้างวิถีแบบนีไ้ด้อย่างไรมันเป็นวิถีที่เราไม่

จ าเป็นต้องเห็นด้วยทั้งหมด แต่เราก็เปลี่ยนความคิดได้นะ สมมุติว่า

เราฟัง เราหาข้อมูลมากขึ้น  เมื่อวานเราอาจจะไม่เห็นด้วย แต่วันนี้

เราอาจเห็นด้วย อาจจะเปลี่ยนความคิด  เพราะฉะนั้น  การเรียน

การสอนที่จะเอือ้ให้เราเปิดกว้างทางความคิด คิดว่าระบบการศึกษา

ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทาย  ถึงแม้ว่า เราอาจจะเคยบอกว่าเรามี child 

center คือ เอาเด็กเป็นศูนย์กลาง  เราก็ยังไม่สามารถท าตรงนั้นได้ดี 

เพราะมันเป็นเรื่องวิธีคิด ทักษะ ที่คิดว่าต้องพัฒนา ต้องฝึกฝน   

อาจารย์อรรถพล อาจจะลงรายละเอียดเรื่องนี้มากขึ้น เพราะ

อาจารย์อยู่ที่ครุศาสตร์โดยตรง  แต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คิด

ว่าควรจะมี  คือมองงว่า เราจะท ากระบวนการเรียนการสอนยังไง 

ปรับกระบวนการเรียนการสอนยังไงให้มันเอื้อกับเรื่องพวกนี้มากขึ้น  

ซึ่ งท า ได้ ตั้ ง แ ต่ ป ร ะถ ม จน ถึ งอุ ด ม ศึ ก ษ าน ะค ะ  แล้ ว ก็ ใน

ระดับอุดมศึกษาซึ่งนักศึกษาน่าจะมีทักษะ  มีประสบการณ์มากขึ้น   

เราอาจจะสามารถลงลึกได้มากขึ้น  พุดถึงเรื่องการท าความเข้าใจ
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เกี่ยวกับปรากฏการณ์ในสังคม  แล้วก็ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา

รากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของการมีอคติ 

การเลือกปฏิบัติ  หรือว่าอะไรยังไง  ถ้าอาจารย์ที่สอนอยู่ ไม่ว่าจะ

เป็นวิชาอะไรนะคะ ถ้าเอาประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันชวนคุยกับ

นักศึกษาทุกครั้งที่สอนจะช่วยเยอะเลย  เราเห็นว่านักศึกษาไทยไม่

ค่อยสนใจประเด็นทางสังคม อาจจะมีกลุ่มเล็กๆที่สนใจประเด็นทาง

การเมอืง สนใจทางสังคม  แตว่่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็น่าเสียดายที่ยัง

ไม่ได้มีมุมมอง  ไม่ได้สนใจประเด็นทางสังคม   แต่ก็อาจจะต้อง

ย้อนกลับไปด้วยว่านักศึกษาต้องเรียนกันเยอะ ต้องสอบ ต้องท าให้

ผ่าน  มันก็มีปัจจัยเชิงระบบที่ท าให้การที่เราพยายามจะพัฒนาให้

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะยังมี

อุปสรรคอยู่บ้าง แตก่็คงจะต้องช่วยกัน 
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

ขอบคุณค่ะอาจารย์วัชรฤทัย  อาจารย์ตั้งค าถามและมี

ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมด้วย เรื่องการท ายังไงให้การศึกษาเป็น

เครื่องมอืที่น าสังคม ไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมอืของรัฐเท่านั้น   ก่อนที่เรา

จะไปถึงอาจารย์อรรถพล ซึ่งเป็นคนที่ท างานในแวดวงการศึกษา

จริงๆ เป็นคนที่ผลิตครูไปสอนด้วย  เดี๋ยวจะเล่านอกเรื่องนิดหนึ่ง  

ตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องห้องเรียนมันไม่ได้ช่วยสร้างเรื่องความ

เสมอภาค คือดิฉันได้ทดลองกับนักศีกษา ป.ตรี ทุกครั้งที่มีโอกาส
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สอนในหลักสูตรอินเตอร์วา่ ถ้าอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณอยากเข้า

มาคุยกับอาจารย์ คุณจะเข้าไปยังไง  คุณจะเข้าหาอาจารย์ยังไง  ทุก

ครั้งถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาติเขาจะงงว่าจะให้ทดลองท าอะไร 

(อาจารย์เบญจรัตน์ลุกขึ้น แล้วเดินไปที่อาจารย์วัชรฤทัย ซึ่งนั่งอยู่

ข้างๆด้านขวา) เขาก็จะเดินเข้าไปหาอาจารย์อย่างนี้ คือเขาไม่เข้าใจ

ว่ามันเป็นประเด็นอย่างไร  ส่วนนักศึกษาไทยที่จบจากโรงเรียนไทย 

เดาได้ไหมคะ  อาจารย์อรรถพลน่าจะตอบได้ใช่ไหม   (อาจารย์

เบญจรัตน์ ลงนั่งคุกเข่าและเดินคุกเข่าไปทางอาจารย์วัชรฤทัย) เขา

จะคลานเข้าไปหาอาจารย์ค่ะ  ดิฉันก็จะตกใจทุกครั้ง (อาจารย์

เบญจรัตน์ กลับมานั่ง)  อาจารย์ไทเรลท าหน้าตกใจ ดิฉันก็ตกใจทุก

ครั้ง ถาม นักศกึษาที่เพิง่เรียนจบมัธยมมา เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย ก็จะ

เป็นแบบนี้   แม้กระทั่ ง อาจารย์มหาวิทยาลัยบางท่านก็ยังให้

นักศึกษาท าแบบนั้น  คือมันอาจจะดูเหมอืนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะ  แต่

จริงๆแล้วมันสะท้อนเรื่องระบบคุณค่าในสังคมไทย ที่เมื่อกี้อาจารย์

วัชรฤทัยใช้ค าว่ามันท าให้เรายอมรับ อาจารย์ประจักษ์กับอาจารย์

ไทเรลก็พูดเหมือนกันว่า  มันท าให้เรายอมรับมันได้อย่างสงบ  

เพราะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่โอเค  เราถูกมองว่าเราจะต้องเชื่อฟัง

ผู้ใหญ่ เพราะมันคือคุณคุณค่าที่ดีในสังคม มันเป็นความดีงามของ

สังคมไทย   แต่ทีนี้ เราจะมาช่วยกันท้าทาย ตั้งค าถามตรงนี้ได้

อย่างไร   
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เดี๋ยวขออนุญาตดูค าถามที่ส่งเข้ามา  ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

การศึกษายังไม่มี  มีที่เกี่ยวกับเชิงระบบการศึกษาอยู่นิดหนึ่ง ไม่

แน่ใจ อาจารย์อรรถพลจะช่วยตอบได้ไหม หรือ อาจารย์ประจักษ์ 

จะช่วยตอบที่หลังด้วย มีค าถามเรื่อง การอนุญาตให้แต่งกายตาม

เพศสภาพ   ธรรมศาสตร์เพิ่งออกมาประกาศได้ไม่กี่วันนี้นะคะ ซึ่ง

เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก จะสามารถเป็น role model ให้มหาวิทยาลัย

อื่นๆได้ไหม  เพราะว่าคนข้ามเพศที่อาจจะต้องการแต่งกายเป็นชาย

ในการถ่ายภาพ  ที่ดิฉันยกมาถามก่อนที่อาจารย์อรรถพลจะพูด 

เพราะว่ารู้สึก  เวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษา เราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่อง

ในห้องเรียน  แต่เราพูดถึงระบบมันทั้งหมดเลย ระบบการที่คุณ

จะต้องมีระเบียบวินัย  ระบบการที่คุณไม่สามารถแต่งกายตามเพศ

สภาพของตัวเองได้ ก็เป็นเรื่องของระบบการศึกษาที่เราตอ้งค านงึถึง

กันด้วย   

อีกค าถามหนึ่ง อาจจะฝากเอาไว้ส าหรับวิทยากรทุกท่าน

ตอนนี้เลย รวมถึงอาจารย์อรรถพลที่จะพูดต่อไปด้วย  เป็นเรื่องคน

ไทยที่อยู่ชิคาโก้  และใกล้ชิดกับเหตุการณ์ชุมนุม   ค าถามน่าสนใจ

มาก ๆ  เลย  ถามว่า   เพราะอะไรคนเอเชียในอเมริกาถึงไม่มองว่า

ตัวเองเป็นคนกลุ่มเดียวกับคนผิวด า  คือจากโครงสร้างสังคม คนด า

ก็มองว่าตัวเองเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม  รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับ

ความเท่าเทียมเมื่อเทียบกับคนขาว  แต่คนเอเชียไม่ได้รู้สึกแบบนั้น  

ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกลุ่มน้อย เป็นคนที่ไม่ได้รับความเท่าเทียม
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จากสั งคมคนขาว    ป รากฏการณ์ ท างสั งคมที่ ผ่ านมาใน

ประวัติศาสตร์ของอเมริกามันอธิบายอะไรได้บ้ าง  ต่างหรือ

เหมือนกับสังคมไทยอย่างไร  ที่ยกมาถามก่อนตอนนี้เลยเพราะว่า

อาจารย์อรรถพลอาจจะช่วยตอบได้บ้างหรือเปล่า ไม่แน่ใจ  ไม่

เป็นไรหากตอบไม่ได้ตอนนี ้ อาจจะช่วยโยงว่าการศกึษามันท าให้เรา

อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนกลุ่มน้อย ไม่ได้รู้สึกว่าถูกกดขี่  และ

เดี๋ยวอาจารย์ประจักษ์ อาจารย์ไทเรล อาจารย์นภารัตน์ ซึ่งเคยอยู่

อเมริกาจะช่วยเพิ่มเตมิแง่มุมได้นะคะ  เชิญอาจารย์อรรถพลก่อนค่ะ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล: 

ขอบคุณครับ  ขอบคุณทางสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ

ศกึษา ที่ชวนมาร่วมวงคุยนะครับ ก็เป็นโอกาสที่ด ีได้ฟัง speaker ทั้ง 

4 คน ช่วยเปิดประเด็นให้พอเห็นภาพและขมวดมาถึงสิ่งที่ตัวเอง

เตรียมมาคุย  พอมาคุยเรื่องการศึกษาที่บอกว่ามองอเมริกาแล้ว

มองสังคมไทย  ชอบค าของ อาจารย์ประจักษ์ บอกว่า ทุกวันนี้

อเมริกาก็ไม่ใช่โมเดลของประชาธิปไตยที่ถูกมองว่าสมบูรณ์แบบ  

ตรงกันข้าม มันกลายเป็นโมเดลที่บกพร่องด้วยซ้ า  เช่นเดียวกัน 

เรื่องการศึกษาก็เหมือนกัน  เพราะการศึกษาไทยตลอดเวลา 60 ปี 

มานี้ ก็มีโมเดลส าคัญ คือ อเมริกา เพราะแนวคิดการศึกษาแบบ

อเมริกันเป็นแนวคิดการศึกษากระแสหลักทั่วโลก และมองย้อนไปใน

แง่มิติเวลา จริงๆ การศึกษาอเมริกันเป็นปัจจัยส าคัญอย่างย่างที่มี่

ส่วนท าให้เราเจอสถานการณ์ปัจจุบันแบบอเมริกา  เพราะการศกึษา
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เป็นเครื่องมอืหนึ่งในการแบ่งแยกคน  ถ้าเราดูประวัติศาสตร์อเมริกา

หลังสงครามเลิกทาส ก็เริ่มมีโรงเรียนคนด า  โรงเรียนคนขาว  กว่าที่

เด็กผิวสีจะได้เข้าโรงเรียนคนขาวแบบคนขาวล้วนๆแล้วมีเด็กผิวสีไป

เข้าเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เอง สักทศวรรษ 1960 นี้เอง  แสดงว่าการ

แบ่งแยกมันเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน  ในอดีตอาจเป็นความพยายาม

ของการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนในการท าให้สิทธิพลเมืองเป็น

โจทย์ใหญ่  ท าให้โรงเรียนปฏิเสธผู้เรียนไม่ได้   แต่เราก็พบว่าตลอด 

60   ปี มานี้  แนวคิดเสรีนิยมใหม่ท างานเข้มแข็งมากในนโยบายรัฐ 

มันมีส่วนท าให้การลงทุนโดยรัฐเรื่องการศึกษามันลดลงเรื่อยๆ  

ในช่วง 40 ปี ให้หลัง มันชัดเจนมากว่าการศึกษาในอเมริกา โรงเรียน

ที่เป็น public school  มันเริ่มมีการแบ่งแยกระหว่างเด็กที่มาจาก

ครอบครัวยากจน  กับโรงเรียนซึ่งพอที่จะรองรับกลุ่มเด็กที่มีความ

ได้เปรียบมากกว่า  ในอเมริกามี movement เรื่องโรงเรียน ชาร์ต

เตอร์ สคูล (chartered school) ตลอด 30 ปีมานี้ มันกึ่งๆเหมือนการ

แปรรูป คือ ให้โรงเรียนเหมือนมีเอกชนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตได้  มี

การจ้างครูและเพิ่มเงินเดือนครูได้  มีการเลือกสมัครครูด้วยตัวเอง 

แม้กระทั่งการเทรนครูทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถูกจัดการโดยรัฐแล้ว   มัน

กลายเป็นยอมให้มีหลากหลายโมเดลในการเตรียมครู และครูที่ถูก

เตรียมคนละแบบก็สามารถเข้าถึง license ได้หมดเหมือนกัน  

ทั้งหมดนี่มันเห็นถึงความเหลื่อมล้ าที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐ โดยเฉพาะ

ความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา   
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ในอดีตอเมริกาก็มีความพยายามใช้ระบบภาษีเพื่อเอามาท า

ให้โรงเรียนได้รับการอุ้มชูโดยรัฐ  แต่ก็พบว่าระบบภาษีในการอุ้มชู

โรงเรียน โซนใครก็โซนมัน เพราะฉะนั้น  โซนไหนคนด าอยู่เยอะ

หน่อยเงินช่วยโรงเรียนก็ค่อนข้างน้อย  โซนไหนที่เป็นกลุ่มมิดเดิ้ล

คลาส หรือตั้งอยู่ในชุมชนที่มีคนร่ ารวยอยู่ก็จะมีงบประมาณช่วย

เยอะ  เพราะฉะนั้น จริงๆโรงเรียนอเมริกาก็เป็นตัวภาพให้เห็นว่ามัน

มีการผลิตซ้ าเรื่องโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่ตลอดเวลา   ช่วง 

20 กว่าปีมานี้ ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการแปรรูปโรงเรียน แนวคิดเรื่อง

คูปองของเด็ก   เด็กที่มาจากโรงเรียนที่อาจจะมีประสิทธิภาพต่ า 

สามารถapply ที่จะได้คูปองไปเรียนในโรงเรียนกลุ่มที่มีความพร้อม

ได้ ก็คือ คล้ายๆระบบเฟ้นหาช้างเผือกส่งเข้าโรงเรียนที่มีความ

พร้อม ก็เป็นการเลือกปฏิบัตินั่นแหละ  ท าให้เฉพาะเด็กผิวสี เด็กที่

ยากจนที่มี  high ability เท่านั้น ถึงจะเข้าโรงเรียนที่มคีุณภาพได้ 

 ในช่วงเวลาไม่นานมานีก้็มีประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการศกึษา

ที่อิงมาตรฐาน ซึ่งใช้ผลการสอนเป็นตัวไดรฟโรงเรียน ก็คืออเมริกา

จัดการศึกษาโดยมีความเชื่อเรื่องการแข่งขันมาตลอดเวลาเลย  มัน

ท าให้โรงเรียนต้องแข่งกันตลอดเวลาเพื่อจะได้มีการโชว์ศักยภาพว่า  

ฉันมีคุณภาพมากกว่า แล้วก็จะมีส่วนได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

มากกว่า 
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 ผมเล่าเรื่องพวกนี้เปิดประเด็นขึ้นมาก่อนเพื่อให้เห็นว่าสิ่ง

เหล่านีก้ าลังเกิดขึน้กับสังคมไทยเช่นเดียวกัน  และภาพที่คนถูกสร้าง

ขึ้นมาจากความเชื่อว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องปกติใน

อเมริกา มันก็เกิดขึ้นในเมอืงไทยเช่นเดียวกัน  สองสามวันมานี้มีข่าว

ที่เมืองไทย มีโรงเรียนเก่าแก่โรงเรียนหนึ่งจะขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 

และใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ที่ไปอิงกับเครือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็น

การรีแบรนด์โรงเรียน  หวังจะจูงใจผู้ปกครองให้เชื่อว่าโรงเรียนจะมี

คุณภาพมากขึน้เมื่อเข้าไปอยู่ใน chain ของโรงเรียนเหล่านั้นแล้ว  ซึ่ง

อันนี้เป็นภาพแทนชัดเจนมากว่ามันก็มีความเชื่อ ค่านิยม ชุดคุณค่า

บางอย่างที่มันครอบสังคมไทยอยู่ในเรื่องการศึกษา  ซึ่งก็ไม่แตกต่าง

เวลาเราพูดถึง chain  ของ ชาร์ตเตอร์ สคูล ในอเมรกิา  

 ทั้งหมดนี้มันกลับมาที่ค าถามใหญ่เวลาคุยเรื่องการศึกษา 

เรามักจะชอบคิดแค่เรื่องว่า  การศึกษาคือสิ่งที่โรงเรียนสอน  เรา

เลยพุ่งทุกอย่างไปที่หลักสูตร  เราก็หวังว่าพอไม่มีการตื่นตัวเรื่อง

สิทธิมนุษยชน ก็เพิ่มหลักสูตรสิทธิมนุษยชน เมื่อมีประเด็นเรื่อง 

gender blind   มอ งไม่ เห็ น เรื่ อ งค วาม เท่ า เที ยม ระหว่ างค น

หลากหลายทางเพศ  ก็หวั งจะเพิ่ ม รายวิช าเกี่ ย วกั บความ

หลากหลายทางเพศในโรงเรียน คือเราไปมองสิ่งที่โรงเรียนสอน แต่

จริงๆแล้ว เวลาคุยเรื่องการศึกษา สิ่งที่ส าคัญมาก คือสิ่งที่โรงเรียน

เป็น  เพราะ hidden curriculum  คือหัวใจส าคัญ คือเด็กๆเรียนรู้จาก

สิ่งที่เขาปฏิบัติตัวอยู่ในโรงเรียน  ผมยกตัวอย่างสิ่งจะเกิดขึ้นใน



มองอเมรกิาและหันมามองไทย  

Pa
ge

52
 

โรงเรียนเหล่านีค้รับ  เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ โรงเรียนจ านวน

ไม่น้อยต้องมีการจัดสลับวันให้เด็กมาโรงเรียน เพราะเด็กในห้องเขา

เยอะ ห้องหนึ่ง 40 คน ก็จะมีการจับสลากกันว่าใครจะได้มาวันไหน  

แต่เชื่อไหมครับว่าในโรงเรียนเดียวกัน จะมีเด็กบางห้องได้มาเรียน

เต็มเวลาปกติ  ที่เมื่อกี้ อาจารย์วัชรฤทัย ได้คุยให้ฟัง คือ มันจะมี

โครงการพิเศษหลากหลายโปรแกรมในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน 

Gifted หอ้งเรียน EP ซึ่งห้องเรียนเหล่านีจ้ะมีการจ ากัดจ านวนเด็กต่อ

ห้ อ งอยู่ ที่ ไม่ เกิ น  20 – 25  คน  ก็ แสดงว่ าถ้ ามาตรการทาง

สาธารณสุขยอมรับตัวเลขนี้ได้  เด็กเหล่านี้จะมีโอกาสได้เรียน face 

to face ปกติกับคุณครู ซึ่งโดยปกติเด็กกลุ่มนี้เวลามาโรงเรียนเขาก็

ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นกลุ่มที่มีสิทธิพิเศษบางอย่างอยู่แล้ว  

ห้องเรียนเหล่านี้เป็นตัวอย่างของโครงการที่รัฐส่งเสริม รัฐอนุญาต

ให้เกิดขึ้น และโรงเรียนจ านวนไม่น้อยก็อยากจะมี เพราะมีโครงการ

เหล่านี้แล้วท าให้มีเงินพิเศษในการอุ้มชูโรงเรียนได้  ท าให้โรงเรียน

บริหารจัดการได้คล่องตัวมากขึ้น มันก็เป็นตัวแทนความเหลื่อมล้ าที่

มันถูกสร้างขึ้น และเด็กๆก็เรียนรู้ด้วยว่า อ๋อ ตึกนั้นตึก EP ห้องนี้

ห้อง gifted เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีครูต่างชาติเดินเข้ามาสอนห้อง

เหล่านี้  โดยการคัดเลือกครูในโรงเรียนที่เก่งๆแล้วมาช่วยสอน

ห้องเรียนเหล่านี้  แล้วในวันที่โรงเรียนเราต้องเผชิญความสุ่มเสี่ยง

เรื่องความไม่แน่นอนเรื่องโควิด  ห้องเรียนเหล่านี้จะถูกโอบอุ้ม ไม่

ถูกผลกระทบเลย คือเด็กจะไปโรงเรียนปกติ ครูยังมาสอนปกติ แต่
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ห้องเรียนเด็กทั่วไปก็ต้องสลับวันมาเรียน เรียนออนไลน์ที่บ้านแทน

ซึ่งยังมีปัญหาเชิงคุณภาพอยู่  ค าถามคือ โรงเรียนเหล่านี้ไม่ใช่

โรงเรียนกลุ่มล่างนะครับ นี่คือโรงเรียนกลุ่มบนแล้วของระบบ

การศึกษาไทย  โรงเรียนที่มีห้องพิ เศษเหล่านี้มักจะปรากฏใน

โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่  เด็กสองสามพันขึ้นไปถึงสี่พันคน  บาง

โรงเรียนระดับช้ันหนึ่งมี 20  ห้องเรียน มีห้องเรียนกลุ่มพิเศษเหล่านี้

เกือบ 12 ห้อง แสดงว่าความเหลื่อมล้ า  การเลือกปฏิบัติ การใช้

สิทธิพิเศษ มันอยู่ในชีวิตประจ าวันของโรงเรียนตอนนี้อยู่แล้ว  เด็กๆ

และคุณครูเรียนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ที่เราบอกว่า ตาบอดสี น่ะ

ครับ   เราถูกท าให้ตาบอดสีเรื่องการเลือกปฏิบัติ  บอดเรื่องความ

เหลื่อมล้ า บอดเรื่องสิทธิพิเศษ ในบางครั้งเรายอมรับเสียด้วยซ้ า  

พ่อแม่จ านวนไม่น้อยก็จะรู้สึกว่า  ไหนๆอุตส่าห์ลงทุนให้ลูกได้เรียน

ในโรงเรียนดังแล้ว ถ้าเกิดจ่ายตังค์เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็จะมีโอกาส

เข้าถึงห้องสิทธิพิเศษขึ้น คือเราเป็นสังคมที่เชิดชูเรื่องสิทธิพิเศษเรื่อง

เหล่านี้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็ท าให้เห็นเงาสะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

สังคมอเมริกันในปัจจุบันนี้มันก าลังเกิดขึ้นเงียบๆในสังคมไทย และ

อาจจะถึงจุดที่เราต้องทบทวนกันแล้วว่า  ต้องตั้งค าถามกับสิ่งที่

โรงเรียนเป็นอยู่  เพราะสิ่งที่โรงเรียนเป็นไม่ได้เป็นด้วยตัวมันเอง มัน

ถูกท าให้เป็นด้วยนโยบายของรัฐ  และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่น่าจะต้อง

ชวนคิดชวนถกเถียงกัน เพราะในอเมริกาเองก็มีความเคลื่อนไหวของ

นักวิชาการสายที่ตั้งค าถามเชิงวิพากษ์กับระบบการศึกษามาโดย
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ตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้น อาจจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาที่ว่า

ด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แต่เราสอนอะไรกันในโรงเรียน 

โรงเรียนที่เป็น elite school (โรงเรียนช้ันสูง) ในอเมริกาสอน civic 

education (การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมอืง)อย่างไร ในขณะที่

โรงเรียนที่เป็น public education ทั่วไป โรงเรียนที่เป็น public school 

ทั่วไป สอนวิชาที่ เกี่ยวกับพลเมืองอย่างไร   มีการน าประเด็น

ถกเถียงที่เรียกว่า controversial issues เข้ามาพูดคุยในห้องเรียนแค่

ไหน  และโรงเรียนกลุ่มที่อาจจะมีความพร้อมสูง เวลาที่เขาจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์เรื่องการเตรียมพลเมือง เขา

เตรียมพลเมืองแบบไหนกัน  เขาเตรียมพลเมืองที่เคารพความเป็น

มนุษย์ของผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน  เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีส่วนในการ

ผลิตซ้ าตามที่อาจารย์วัชรฤทัย บอก การศึกษามักถูกท าให้เป็น

เครื่องมือของรัฐมากกว่าการเป็นเข็มทิศในการชี้น าสังคมว่าจะพา

สังคมไปสู่ทิศทางไหน  ตอนนี้เวลาเรามองเรื่องราวเหล่านี้ก็คิดว่า

เป็นโจทย์ใหญ่แล้วที่ท าให้เราต้องตั้งค าถามว่า ถ้าเราเรียนรูจ้ากสิ่งที่

เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันกลับมาสู่สังคมไทย ผมชอบค าถามที่ผู้ฟัง

ถามตบท้ายมาก ๆ  ท าไมคนเอเชียไม่รู้สึกว่าตัวเองถูก treat เหมือน

คนด า สังคมไทย60 ปีที่แล้ว 70 ปี ที่แล้ว ลูกจีนไม่ได้ถูก  treat 

เหมือนทุกวันนี้นะครับ แต่ลูกหลายคนจีนที่ไปโรงเรียนเอกชน ไป

โรงเรียนที่มีความพร้อม  แล้วเขาให้ เติบโตมาเป็นคนช้ันกลางใน

สังคม  เป็นคนขับเคลื่อนแวดวงธุรกิจ มันท าให้ลูกหลานคนจีนใน
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เมืองไทย 60 ปี ที่แล้วที่ถูก treat เป็นลูกเจ๊ก กลายเป็นคนไทยไป

เรียบร้อยแล้ว  ก็เป็นตาบอดสีเหมือนกันในเรื่องความเหลื่อมล้ าใน

สังคมไทย  สิ่งนี้คงไม่แตกต่างกันในสังคมอเมริกัน  เด็กเอเชีย

จ านวนไม่น้อยคือเด็กกลุ่มที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ค่อยๆท าให้

เขาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และกลับไปตอบโจทย์เรื่องการศึกษาคือ 

กระบวนทัศน์เรื่องการศึกษาแบบอเมริกัน เขามองการศึกษาเป็น

การเตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แล้วบ้านเราก็ตามรอยมาติดๆ 

เวลาเราพูดเรื่องการเตรียมคน เตรียมเรื่องสมรรถนะต่างๆ  เราจะ

ไม่ได้พูดเรื่องสมรรถนะพลเมือง  เช่น เมื่อตะกี้มีค าถามเรื่อง

พ ล เมื อ ง โล ก  เร าตื่ น ตั ว เรื่ อ งส ม รรถ น ะส ากล    universal 

competency มากกว่าเขาเรื่องพลเมืองโลก  เพราะเรารู้สึกว่าเรื่อง

ใหญ่ในสังคมไทยคือเรื่องการเป็นพลเมืองของชาติ และค าว่าชาติ

ของเราก็อาจถูกนิยามในมุมมองของรัฐที่มีการ  dominate ด้วยชุด

ความคิดบางอย่างได้  ส าหรับผมอาจจะมีปัญหาตั้งแต่วันแรกที่ค า

ว่า civic education ถูกแปลเป็นไทยแล้วครับ เพราะการศึกษาเพื่อ

สร้างพลเมืองในความหมายของมัน  เวลาแปลเป็นไทย เราแปลว่า 

วิชาหน้าที่พลเมือง คือมันอยู่ใน paradigm ของการจัดการศึกษา

แล้วว่า civic education แบบอเมริกัน ที่มาติดตั้งในเมืองไทยตั้งแต่ปี 

2503 นะครับ  เวลาเราแปลเป็นไทย เราแปลเป็นชื่อวิชาว่า  หน้าที่

พลเมือง  ซึ่งเวลาแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ มันจะประหลาดมาก  

เพราะมันกลายเป็นวิชา civic duty  ซึ่งเรามองว่าวิชาเหล่านี้เป็นการ
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เตรียมคนให้รู้หน้าที่ในการปฏิบัติตัว และเป็นเหมือนที่ อาจารย์วัชร

ฤทัย บอก  คือท าให้ เกิดการมองบุคคลด้วยสถานภาพและก็

แบ่งแยกกัน  ถ้าเราเป็นเด็กกลุ่มที่มีความเก่งวิชาวิทยาศาสตรห์น่อย

ก็ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่หรือที่เราจะเข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์  

และได้ทุนในการเรียน ได้เรียนในโรงเรียนที่ลงทุนต่อหัวสูงมากๆ 

และเป็นเรื่องปกติไม่ ใช่หรือที่ต้องลงทุนเรื่องพวกนี้  เพราะรัฐ

ต้องการคนเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น เพื่อหวังให้เป็นก าลังในการขับเคลื่อน

สังคม จึงเกิดโครงการแบบเด็กช้างเผือกทั้งหลายที่มาเรียนโรงเรียน

เน้นวิทยาศาสตร์กัน มาเรียนในโครงการพรีโอลิมปิกส์กัน   ซึ่งเงิน

รายหัวที่ใช้ในโครงการพรีโอลิมปิกส์ต่อคน อาจจะมากกว่าการ

บริหารโรงเรียนทั้งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซะด้วยซ้ า โดย

หวังว่า ถ้าเราเตรียมโรงเรียนกลุ่มนี้เป็น leader ของสังคมได้ เป็น 

elite ของสังคมได้ จะมีส่วนในการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งได้

ยิ่งขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ  การศึกษาในภาพนี้จึงกลายเป็นเครื่องมือใน

การผลิตซ้ า มาท าใหค้นเชื่อว่า ความเหลื่อมล้ าเป็นเรื่องปกติ  ความ

ไม่เท่าเทียมเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ และสิทธิพิเศษเป็นเรื่องที่ไม่ควร

ถูกตั้งค าถาม  และชุดความคิดนี้เองที่มันมาผลิตซ้ าในเชิงนโยบาย   

อาจารย์ประจักษ์ คุยเรื่อง equality  ความเสมอภาค ความเสมอ

ภาคในความหมายอะไร ถ้าในความหมายของเศรษฐกิจเราก็จะ

มุ่งเน้นเรื่องการสงเคราะห์ เราจึงเห็นว่าตอนนี้ แม้กระทั่งหน่วยงาน

ที่ท างานเรื่องความเหลื่อมล้ าเองก็ติดกับดักเรื่องนี้ ยังมุ่งไปที่การใช้
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เงินช่วยเหลือเด็กยากจนมากกว่าการตั้งค าถามไปที่นโยบายการ

เลือกปฏิบัติกับโรงเรียน ท าให้โรงเรียนจ านวนไม่น้อยเล็กลง เรื่อยๆ 

เพราะเด็กถูกดึงดูดไปที่โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะ

มีความพร้อมของงบประมาณรายหัวที่กระจุกตัวอยู่  แต่ ณ วันนี้ ที่

โควิดก าลังเป็นประเด็นปัญหาของสังคมไทย   มันชวนให้ตั้งค าถาม

แล้วล่ะว่า 1 กรกฎา นี้  โรงเรียนขนาดเล็กแทบทุกโรง เด็กจะได้ไป

โรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์  เพราะเด็กต่อห้องเขาน้อยมาก ไม่เกิน 20 

คนเอง  แต่โรงเรียนขนาดใหญ่  โดยเฉพาะใหญ่ขนาดแม่เหล็ก

ทั้งหลายที่เด็กกระจุกตัวกัน 40  45 คน นั่นแหละ จะเป็นโรงเรียนที่

เกิดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กครั้งมโหฬาร  และพ่อแม่จะเป็นประจักษ์

พยานเห็นภาพนี้ด้วยกันในวันที่ 1 กรกฎา   ช่วงสองสามสัปดาห์นี้มี

การพูดคุยเรื่องการจัดตารางเรียนโรงเรียนซึ่งปวดหัวมากๆเลยว่า

เด็กโรงเรียนที่มีความหลากหลายหลักสูตรจะปฏิบัติกันอย่างไรดี  

และโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวนไม่น้อยที่มีการรับเด็กโครงการพิเศษ

ต่างๆ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนอย่างที่ อาจารย์วัชรฤทัย พูดถึง 

อย่าง เช่น โครงการนักกีฬา  เด็กๆเหล่านี้ เป็นประชากรแฝงใน

โรงเรียนใหญ่ ซึ่งเวลาที่เราคุยเรื่องความเหลื่อมล้ าจากเรื่อง online 

learning เรามองไม่เห็นเลย นะ ด้วยโรงเรียนเหล่านั้นมีความพร้อม

ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  แต่เราพบเลยว่าเด็กเหล่านี้

จ านวนไม่น้อยเป็นเด็กต่างจังหวัด ที่มาอยู่ และมาอยู่หอพัก เพื่อมา

เรียนโรงเรียนเหล่านี้เพื่อมาท าหน้าที่เป็นนักกีฬา  ถ้าเราได้ไปอยู่ใน
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โรงเรียนจริงๆ จะพบว่าเด็กๆเหล่านี้ มีฟังก์ช่ันพิเศษในโรงเรียน  ถ้า

โรงเรียนต้องแข่งขันกีฬา แข่งขันโยธวาทิต  หน้าที่ของคุณคือ ไปแข่ง 

ไปซ้อม  ไม่ใช่มาเรียน และเด็กเหล่านั้นก็จะโตด้วยแทร็คพิเศษ คือ

เข้าโควตาพิเศษในการเรียนมหาวิทยาลัย เขาถูกเลือกออกมาแล้วว่า

เขามีหน้าที่ บางอย่าง แล้วก็ปฏิบั ติต่อ เขาแค่ฟั งก์ ช่ันนั้ น เอง  

เพราะฉะนั้น ค าถามที่ อาจารย์วัชรฤทัย ทิ้งท้าย ผมคิดว่าส าคัญ

มากๆ  คือตอนนี้การศึกษามันกลายเป็นเครื่องมือผลิตซ้ า  สิ่งที่เรา

ควรตั้งค าถามคือ เราก าลังพูดถึงการศึกษาที่เป็นอยู่  หรือที่ควรจะ

เป็น   และวันนี้พอ อาจารย์ไทเรล เปิดประเด็นใหเ้ห็นเรื่องของสังคม

อเมริกันที่มองผ่านมิติเวลา  อาจารย์ประจักษ์ มาชวนมอง  อาจารย์

นภารัตน์ มาชวนมอง  เราเห็นเงาเหล่านั้นสะท้อนในสังคมไทย

ชัดเจนมากว่า การศึกษามันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ มันเกิดขึ้นจาก

โครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง ชุดคุณค่าที่ เรายอมรับกันอยู่  

แนวคิดระบบอุปถัมภ์มันได้กลายร่างมาเป็นระบบสังคมสงเคราะห์

ในสังคมไทย ท าให้การเลือกปฏิบัติ สิทธิพิ เศษเป็นเรื่องที่ต้อง

ยอมรับ  ส าหรับผมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแค่การสอนวิชาใหม่ในห้องเรียน 

และการแก้ปัญหา โอเค มันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับในห้องเรียน  

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างครูกับเด็กในห้องเรียน  การมีบท

สนทนาที่เปิดให้มีการถกเถียงโต้แย้งกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์

เหล่านีก้ าลังค่อยๆเกิดขึ้น 
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 ผมคิดว่า movement  ของพลเมืองวัยรุ่นที่เกิดขึ้นช่วงเดือน

กุมภาที่ผ่านมาเป็นสัญญาณเชิงบวกว่ามันมีการการเปลี่ยนแปลง

เงียบๆในโรงเรียนเกิดขึ้นแล้ว โดยครูหนุ่มสาวจ านวนไม่น้อยที่มีผล

ต่อเด็กจ านวนไม่น้อยเช่นกันที่เขาเจอครูอีกแบบหนึ่งมาแล้ว  วันที่

เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย เขาเป็นประจั กษ์พยานของการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอด 6 ปี 7 ปีนี้  เขาได้เห็น เขาได้ตั้ง

ค าถาม  เขาได้คิดถกเถียง  อาจจะไม่ได้  100 เปอร์เซ็นต์ของ

โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เราเห็นว่ามันมีปัจจัยแบบนี้เกิดขึ้น

แน่ๆกับเด็กๆเหล่านี้  เขาเจอครูจ านวนไม่น้อยที่มารับฟังเขามากขึ้น 

ถกเถียงกับเขามากขึ้น  ถึงแม้จะไม่ใช่ครูกลุ่มใหญ่ ก็ต้องเผชิญกับ

โรงเรียนที่ยังอาจจะปรับตัวไม่ทันอยู่เยอะมาก   

ปรากฏการณ์ที่ อาจารย์เบญจรัตน์ บอก ผมก็เจอมาเมื่อ

หลายเดือนที่แล้วมานี้เอง   เมื่อมีนิสิตมาขอพบ คลานเข้ามาตั้งแต่

หน้าประตูเลย ท าให้เราช็อคมากว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าสิ่งนี้เมื่อ 

10 ปีที่แล้วยังไม่เข้มข้นมาก  แต่ช่วงไม่กี่ปีนี้ เห็นปรากฏการณ์นี้มาก

ยิ่งขึ้น  ยิ่งมีความพยายามจะเปลี่ยนผ่านสังคมไทย แรงดึงกลับของ

โรงเรียนที่ยังมีชุดคุณค่าเก่า ค่านิยมเก่า  มันยังท างานเข้มแข็งอยู่  

เป็นจุดท้าทายว่า ถ้าวันนี้คนรุ่นใหม่ของเราเริ่มลุกขึ้นมาสังเกตสังกา  

มีสายตาความเป็นพลเมืองโลกในการมองโจทย์ในเชิงโครงสร้างมาก

ขึน้ ตั้งค าถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่อยู่หา่งไกลและมองกลับมา

ที่สังคมไทย ถ้าคนเหล่านั้น รวมถึงคุณครูด้วย คุณครูหนุ่มสาวที่อยู่
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ในโรงเรียนที่มองเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในสังคม ปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้ แล้วกลับมาตั้งค าถามกับการศึกษาไทย 

โรงเรียนไทย ห้องเรียนของพวกเขาที่เขาก าลังเผชิญอยู่ในภาค

การศึกษาที่จะถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่เขาจะเป็นประจักษ์

พยาน ในวันที่  1 กรกฎา นี้  มันจะเป็นการตื่ นรู้ครั้งใหญ่  ของ

คนท างานการศึกษาที่ต้องชวนกันขบคิดให้เกิดบทสนทนาแบบนี้ให้

เกิดมากยิ่งขึ้น และน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายของสังคมไทยในการ

ยอมกลับมา ถอดเสื้อผา้ ดูเนื้อตัวตัวเอง ว่าตอนนี้ สิ่งที่เราเป็นจริงๆ

คืออะไร เราอาจจะหุ้มห่อด้วยแนวคิดการศึกษาทันสมัยทั่วโลก  

หลักสูตรที่ทันสมัยทั่วโลก  แนวปฏิบัติที่ทันสมัยทั่วโลก แต่แก่นแท้

ของเราจริงๆอาจจะเป็นตัวตนที่เราไม่เคยกลับมามองย้อนส ารวจ

ตัวเองเลย  และอาจท าให้เราได้มองเห็นมุมที่ท าให้ตัวเองต้อง

เจ็บปวดในการมอง และแหลมคมในการถกเถียง และเป็นเรื่องที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการถกเถียง เพราะว่าถ้าไม่เริ่มมองตั้งแต่วันนี ้ 

สัญญาณที่มันจะเกิดขึ้นใน 10 ปี ข้างหน้า 20 ปี ข้างหน้า ก็มี

แนวโน้มจะเป็นไปได้ที่มันจะซ้ ารอยกัน  เพราะประวัติศาสตร์ก็เป็น

บทเรียนเสมอว่าบทเรียนที่เกิดขึน้ในมิติของเวลามันไม่ได้ห่างหายไป  

คือคนหนีเงาอดีตไม่ได้ อดีตปัจจุบันอนาคตมันเชื่อมโยงกัน และ

การศกึษาไทยก็คงจะเป็นอย่างนัน้เชน่กัน ขอบคุณครับ 
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อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์: 

อาจารย์สรุปได้ ดีมาก พูดเอง สรุปเอง ได้ดีมาก ดิฉันแทบไม่

ต้องสรุปอะไร แต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่อาจารย์ชี้ให้เห็นเรื่องระบบใน

โรงเรียน  เห็นความเชื่อมโยงกับอเมริกามากกว่าที่เราคิดถ้าเรามอง

เรื่องการศึกษาทั้งในแง่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาและระบบที่เราน ามาใช้  

เมื่อกี้อาจารย์มีข้อเสนอเชิงรูปธรรมหลายข้อนะคะ ซึ่งจะตรงกับ

ค าถามที่มีคนถามเข้ามาในเฟซบุ๊คไลฟ   มีค าถามที่ว่า เราอาจจะ

เปลี่ยนแปลงได้ในระบบโรงเรียนแล้ว แต่พอเขาออกมาในสังคมที่มัน

ยังไม่เอื้อต่อความเป็นธรรม ความเสมอภาค แบบนี้เราจะท าอย่างไร 

นี่เป็นค าถามที่ฝากไว้กับวิทยากรท่านอื่นๆด้วย  ทีนี้ค าถามที่เข้ามามี

หลากหลายมาก  พยายามจัดกลุ่มก็ยังยากอยู่   เรามีเวลาอีก

ประมาณ 15 นาที เท่านั้น ดิฉันขออนุญาตพูดค าถามสักสองสาม

ค าถามแล้วก็เชิญวิทยากรท่านไหนที่อยากจะตอบ  และก็มีบาง

ค าถามที่เฉพาะไปยังวิทยากรบางท่านด้วย  เมื่อกี้มีค าถามเรื่อง

เกี่ยวกับคนเอเชียในสหรัฐว่าท าไมจึงไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นชนกลุ่ม

น้อยที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่เท่าเทียม นะคะ  อาจารย์ไทเรลจะช่วย

ตอบ และท่านอื่นที่อยากจะแลกเปลี่ยน  มีค าถามถึงเรื่องน้องหม่อง 

ทองดี ที่อาจารย์นภารัตน์เอ่ยถึงก่อนหน้านี้ว่า มันกลายเป็นว่า

เพราะเขาท าดีให้สังคมไทย เขาเลยได้สัญชาติ  มันจะท าให้เราไม่

เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าเดิมหรือเปล่า จรงิๆแล้วเรายังมีคน

อีกหลายแสนคนในสังคมไทยที่อยู่เมืองไทย เกิดเมืองไทยมาหลาย



มองอเมรกิาและหันมามองไทย  

Pa
ge

62
 

ช่ัวอายุคน แต่ไม่มีสัญชาติไทย ท าให้เขาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา  

เข้าถึงบริการ และสิทธิต่างๆในสังคมได้  อาจจะเริ่มจากสองสาม

ค าถามนี้ก่อน และถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะถามต่อนะคะ  ค าถามแรก 

เราอยู่ในโรงเรียนอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้ว แต่ในสังคมเราจะ

ช่วยสื่อสารเรื่องพวกนีไ้ด้อย่างไร และเรื่องคนเอเชียในสหรัฐ  คิดว่า

มันโยงกันอยู่นะสองค าถาม  อาจารย์ไทเรล เริ่มก่อนไหมคะ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทเรล: 

ก็จะตอบสั้นๆ ก็จริงๆก็ตอบทั้งหมดไม่ได้ ก็นึกถึงอย่างที่

อาจารย์อรรถพลพูดถึงความเหลื่อมล้ า ความสัมพันธ์ของความ

เหลื่อมล้ า ชนชั้นทางสังคม และความหมายที่มีกับสีผวิ เลยคิดว่าคน

เอเชียหลายๆคนที่สหรัฐที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสูงกว่าคนผิวด า 

และคนที่เป็นลาตินอเมริกา ก็จะมองว่าไกลกว่าคนผิวขาว  อีกเรื่อง

หนึ่งคือ ก็มีการดูถูกสีผิวของแต่ละกลุ่มไม่มาก ไม่ว่าสีไหน อันนี้ก็

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจเป็นส่วนหนึ่ง   แต่ในเวลาเดียวกันก็อยากพูด

ถึงองค์กรที่ เมดิสัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามองค์กรที่น าประท้วงช่วงนี้   ที่ 

ชื่อ Freedom Inc. และก็เป็นองค์กรที่เป็นความร่วมมือระหว่างนัก

เคลื่อนไหว  คนผิวด า คนม้ง และคนเขมร  ที่รวมตัวกัน  ซึ่งที่จริงทั้ง

สามกลุ่มเป็นกลุ่มที่ถูกดูถูก และกลุ่มคนที่เป็นคนจนในเมอืง แล้วเขา

ก็ร่วมกันต่อสู้ พวกเขาก็ท างานเรื่องการศึกษาเยอะเหมือนกัน ก็เลย

คิดว่าก็แล้วแต่   ตอนที่พูดถึงคนเชียในนั้นมันหลากหลายมากเลย ก็

เลยอาจจะต้องตอบในแตล่ะกลุ่ม    
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 ขอโยงอีกค าถามหนึ่งใหค้นอื่นเหมือนกัน ก็คือ ในฐานะที่เรา

อยู่ในวงการการศึกษาและสอนด้วย ถ้าจะสอนเพื่อปลูกจิตส านึก 

เพื่อประชาธิปไตย เพื่อใหน้ักศึกษาอยากร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  

เราควรจะท าอย่างไรดี  
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

ค าถามยาก  เอาไว้เป็นค าถามปิดท้ายวงเสวนาไหมคะ ถ้าจะ

สอนเพื่อปลูกจิตส านึกประชาธิปไตย จะท าอย่างไรดี  อาจารย์ทุก

ท่านในฐานะที่เป็นคนสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

ไม่มากก็น้อย รบกวนช่วยกันคิดหาค าตอบตอบอาจารย์ไทเรลช่วง

ท้ายด้วยนะคะ  

 ย้อนกลับมาประเด็นเรื่องคนเอเชียไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้

ถูกกดขี่ อาจารย์ท่านอื่นมีใครอยากจะเสริมประเด็นนีไ้หม ถ้าไม่มีจะ

ไปต่อประเด็นเรื่องคนไร้สัญชาติ  อาจารย์ประจักษ์มีอะไรไหมคะ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์:  

จริงๆมันมีงานศึกษาครับเรื่องที่ว่าคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยมักจะ

เหยียดกันเอง  เพราะว่าในสังคมที่คนกลุ่มน้อยถูกกดทับเอาไว้ในมิติ

ต่างๆ  คือคนเอเชียในอเมริกาต่อให้ประสบความส าเร็จในแง่

การศกึษาและหนา้ที่การงาน ก็เผชิญกับปัญหาการถูกเหยียดเชน่กัน  

นักเรียนไทย นักเรียนเอเชียทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ถูกโดน

เหยียด เพราะเขาไม่ได้ถูกนับเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกัน ทีนี้ ใน
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สังคมแบบนี้  เค้กมันถูกแบ่งใช่ไหมครับ ก้อนทรัพยากรส าหรับคน

กลุ่มน้อยมันเหลือนิดเดียว  สถานะ ศักดิ์ศรีที่จะถูกยอมรับ ทุกคน

เลยพยายามตะกายด้วยการเหยียบคนอื่นที่เป็นชนกลุ่มน้อยด้วย

กันเอง  คนเอเชียก็บอกว่า ฉันไม่เท่ากับคนขาวนะ แต่ฉันก็เหนือกว่า

คนด า  อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสังคมที่โหดร้ายที่ท าให้ชนกลุ่มน้อย

แทนที่จะผนึกก าลังกัน  ช่วยกันต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของกันและ

กัน มันกลายเป็นพยายามถีบกันและกันเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นไปอยู่ใน

สถานะที่สูงกว่า 
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์: 

ท้ายที่สุดแล้วการจะสร้างความรู้สึกว่ามันเท่าเทียมกันโดยที่

ไม่ได้ไปเหยียดคนอื่นต่อมันจะเป็นยังไง  คงจะเป็นโจทย์ส าคัญที่เรา

จะมาคุยกันตอนท้าย  กรณีหม่อง ทองดี  อาจารย์นภารัตน์ จะตอบ

ไหมคะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน:์ 

ขอบคุณ คุณอรวรา ตันตริตระการ เห็นด้วยกับคุณอรวราค่ะ

ที่บอกว่า จริงๆแล้วแสดงให้เห็นถึงว่า ถ้าหากคุณไม่ได้มีศักยภาพ 

หรือไม่มีประโยชน์กับประเทศ การที่จะได้สัญชาติยากไหม  คือถ้าดู

ตาม พ.ร.บ.สัญชาติไทย มันซับซ้อนมาก มีการแก้ไขมาหลายรอบ

มาก  ตอนหลังนี่ ถ้าไปดู มาตรา 7 ทวิ วรรค 2  ก็จะเจอว่ามันมีการ
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แก้ไข ฉบับที่ 4 2551 บวกกับ มติ ครม. ปี 2559  ได้มีการก าหนด

กฎเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติ ซึ่งหม่องก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พ่อแม่เป็นคน

ต่างด้าว แต่เกิดในประเทศไทย และเกิดตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2535  เพราะฉะนั้น ถามว่า การได้ยากไหม  ต้องบอกเลยว่า หม่อง

เองเขาก็ใช้เวลาจนกว่าจะได้จนปีที่ 9  จะเข้าปีที่ 10  เพราะฉะนั้นถ้า

ถามว่าเห็นด้วยไหมกับคุณอรวรา ว่า  มันแสดงให้เห็นว่าการได้

สัญชาติของเด็กไร้รัฐ หรือแม้กระทั่ง เด็กที่ เป็นลูกของแรงงาน

ต่างชาติที่เกิดในประเทศไทย ต้องบอกเลยว่า ยาก  และจริงๆก็

อยากให้มีการลองทบทวนอีกครั้ง ก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่า ถ้า

ผู้สร้างกฎหมาย หรือ นโยบาย นักการเมือง มองในเชิงว่า เด็กกลุ่ม

นี้คือเด็กที่เกิดในประเทศไทย ก็ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน ซึ่ง

เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนไทย  ก็เหมือนตัวเราเอง  เมื่อสักครู่ 

อาจารย์อรรถพล ก็ได้พูดว่า อย่างแต่ก่อนเรียกเจ๊ก  ก็ถูกดูถูกไปใน

อดีตจนกระทั่งมี่สถานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น มันก็เลยกลายเป็นว่า

ถูกมองในเชิงที่อยู่ในระดับสังคมช้ันสูงขึ้น  มีส่วนร่วมในการสร้าง

เศรษฐกิจ  แต่ถ้ามองในเชิงพหุวัฒนธรรม เด็กกลุ่มนี้ก็สร้าง

ประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกัน  และถ้ามองในเรื่องสถิติของ

ประชากร ต่อไปประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่จะมี

ผู้สูงอายุสูง ตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง

ทบทวนเหมือนกัน  นักการเมือง และผู้สร้างกฎหมาย ก็ต้องมานั่ง

คุยเหมือนกันว่า คุณจะละทิ้งเด็กกลุ่มนี้ ไม่ให้เขามีสัญชาติ ไม่ใหเ้ขา
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เข้าถึงบริการของรัฐ ทั้งๆที่พ่อแมเ่ขาท างานที่นี่ เขาเสียภาษี  และตัว

เขาเองก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนทักษะหรือความรู้ความสามารถ

กับเด็กไทยที่นี่ได้เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น ถ้ารัฐตระหนักรู้ในเรื่อง

สิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนบน

โลกนี้  ก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ก็เห็นด้วยกับคุณอรวรา ว่าระบบของการ

ได้รับสัญชาติ มันจะมีขั้นตอน หรือกระบวนการที่อาจจะท าให้เข้าถึง

ได้ง่ายกว่านี ้ขอบคุณมากค่ะ 
 

อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย: 

อยากจะเสริมนิดหนึ่ง มิติเรื่องของสัญชาติ หรือคนต่างชาติที่

เข้ามาในประเทศ อาจจะท าให้เราต้องมองถึงเรื่องความเป็นพลเมือง

โลกมากขึ้น  เพราะแน่นอนว่า ปัญหาของการย้ายถิ่นในศตวรรษที่

ผ่านมามันเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลก  ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย  ทีนี ้

เราไม่สามารถตีกรอบและปิดชายแดนของเราได้ต่อไป เพราะฉะนั้น 

เราคงต้องเริ่มมองว่า เราท าอะไรได้บ้าง  เราสนใจประเด็นที่เกิดขึ้น

ในประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศที่อยู่ห่างออกไป  เพราะในที่สุด

แล้วมันส่งผลกระทบ  เรื่องการค้าที่คิดว่าเป็นประเด็นไกลตัว แต่ใน

ที่สุดเดี๋ยวมันก็กลับมาถึงเรา เพราะฉะนั้น นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เรา

สามารถ อันนี้อาจจะตอบอาจารย์ไทเรล   ไว้ด้วยก็ได้นะคะ  คือเรา

ต้องชี้ให้เห็นมิติพวกอย่างนี้มากขึ้นว่าโลกนี้มันโยงใยกันมาก  และ

ความเป็นพลเมืองโลกมันคืออะไร  มันไม่ใช่แค่เป็นนักเดินทางทั่ว
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โลกที่คุณมีเพื่อนอยู่ทั่วโลก หรอืคุณเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศ

โน้นประเทศนี้ อันนั้นเป็นมิติซึ่งระบบการศึกษาก็อาจส่งเสริม  มี 

international education  มีการศึกษาที่เป็นนานาชาติ  แต่มันไม่ใช่แค่

นั้น มันเป็นมิติเชิงที่ว่า แล้วเราจะสนใจ ใส่ใจเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้น

ในโลกได้อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่

มันส่งผลกระทบต่อทุกคนแนน่อนค่ะ 
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์: 

อาจารย์อรรถพล เชญิค่ะ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล:  

 ขอบคุณครับ  จะตอบ 3 เรื่องครับ   เรื่องหม่องด้วย 

ประเด็นพลเมืองโลก  และตอบค าถาม อาจารย์ไทเรล ด้วย คิดว่า

ประเด็นเรื่องหม่อง เป็นเคสที่น่าสนใจมากๆ  เพราะหม่องไม่ได้เพิ่ง

เริ่มมาเคลื่อนไหวเรื่องการขอสิทธิพลเมือง  แต่หม่องเพิ่งจะได้

กลับมาเคลื่อนไหวจริงจังหลังเหตุการณ์หมูป่าอคาเดมี่  คือหม่อง

ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กได้รับสัญญาจากนักการเมืองว่าจะได้รับสิทธิ

พลเมืองหลังไปแข่งพับจรวด แล้วก็เงยีบหายไปและปล่อยใหเ้ขาโดด

เดี่ยวแล้วก็สู้กันเอง  แต่เขาเริ่มเข้ามามีพื้นที่สื่อเมื่อตอนมีเคสหมูป่า  

และเมื่อรัฐเลือกปฏิบัติด้วยการใหส้ิทธิพลเมืองแก่น้องๆหมูป่าที่เป็น

เด็กไร้สัญชาติ ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เด็กที่มีความสามารถพิเศษแล้วละ

ครับที่ได้รับสิทธิพิเศษอันนี้  แต่แสงไฟไปถึงตรงไหน ตรงนั้นก็จะ
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ได้รับการดูแลจากรัฐเป็นพิเศษ  นั่นก็คือ รัฐมีการเลือกปฏิบัติจริงๆ  

มีสทิธิพิเศษจรงิๆ  และเคสของหม่อง น่าจะเป็นตัวสะท้อนได้ดีว่าเรา

มองปัญหาเหล่านี้ระดับปัจเจกไม่ได้ มันเลี่ยงเรื่องระดับโครงสร้าง

ไม่ได้หรอก  เคสที่อาจารย์นภารัตน์พูดมีความส าคัญมาก คือ เรื่อง

กลไกทางกฎหมาย  ขั้นตอนนโยบายโดยรัฐ เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ เราจะรอให้เด็กคนหนึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง

ยาวนานเจ็ดแปดปี เก้าปี ถ้าหากเขาไม่ได้เป็นหม่อง ไม่ได้มีความ

มุ่งมั่นขนาดนี้  ก็แสดงว่าเขาก็ต้องอยู่เป็นประชากรแฝงในเมืองไทย

ต่อเนื่องยาวนาน   

ผมคิดว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ส าคัญ คือเวลาเราคุยเรื่องประเด็น

โลก คนจะพร้อมท าความเข้าใจ  เวลาเราคุยเรื่องผู้ลี้ภัย คุยเรื่อง

ซีเรีย  อย่างนี้  นิสิตนักศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้และถกเถียง  แต่พอ

เราคุยเรื่องเพื่อนบ้านใกล้ๆเรา พูดถึงความรุนแรงกับผู้ที่ถูกเลือก

ปฏิบัติในพม่าอย่างโรฮิงญา  คนจ านวนไม่น้อยเอาตัวเองเป็นเจ้าของ

ประเด็น แล้วก็มองผ่านแว่นตาความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองของ

ชาติ มากกว่าจะเห็นประเด็นที่มันถูกซ่อนอยู่  เพราะฉะนั้นเวลาเรา

คุยเรื่องโจทย์ของประเด็นพลเมืองโลก ลึกๆไปมันท าใหเ้ราเห็นความ

เป็นพลเมืองในตัวเองมากยิ่งขึ้น โจทย์ถกเถียงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ

มันกลายเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเอง และยิ่งมองผ่านมิติ

เวลาเห็นอดีตของเขา มันจะเห็นว่าบ้านเราก็มีที่มาที่ไปเช่นเดียวกัน  

และค าถามที่ส าคัญมากๆก็คือ ณ วันนี้ ที่เราบอกว่าต้องเตรียม
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พลเมือง เราอาจจะเปลี่ยนห้องเรียนเราได้  แต่แค่เปลี่ยนห้องเรียน

เรามันไม่เพียงพออยู่แล้ว   

เมื่อกี้แอบอ่านค าถามในเฟซบุ๊ค ครูคนหนึ่งถามค าถามดี

มากๆ  ถ้าเราเปลี่ยนทุกอย่างในห้องเรียนเราได้แล้ว แต่เด็กยังถูก

เตรียมเพื่อไปสอบโอเน็ต  มันจะเกิดอะไร  แสดงว่ามันมีความย้อน

แย้ง paradox ของเป้าหมายการศึกษา  ตกลงเราก าลังเตรียมคนมา

เป็นแรงงานใช่ไหม   ขณะที่โรงเรียนเอง คุณครูเองก าลังตื่นตัวเรื่อง

การเตรียมพลเมือง  ให้คนหนุ่มสาวของเราโตขึ้นมาเป็นคนที่เอาใจ

ใส่ธุระของคนในบ้านตัวเองและนอกบ้านตัวเองในฐานะความเป็น

มนุษย์ด้วยกัน  เพราะฉะนั้น ขณะที่ เราจะเปลี่ยนห้องเรียน เรา

หลีกเลี่ยงการถกเถียงเชิงโครงสร้างไม่ได้  ในการคุยรอบแรกผม

พยายามโยงให้เห็นว่ามันมีชุดความคิดหลายๆเรื่องที่มันกระทบ

สังคมไทยโดยตรง เช่น การจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน  การจัด

ข้อสอบที่ใช้วัดมาตรฐานโรงเรียน  ท าให้โรงเรียนต้องเอาคะแนน

เหล่านี้มาจัด ranking กัน  สิ่งที่เกิดขึ้นกับการจัดอันดับโรงเรียน

ตอนนี้มันก็ไม่ต่างกับ 20 ปีที่แล้ว ที่เกิดปรากฏการณ์ในรัฐเท็กซัส ที่

บอก เทก็ซัสมิราเคิล  ที่เอานโยบายมายกระดับโรงเรียนผา่นการบู๊ท

เงินลงมา แล้วกระตุ้นเอาคะแนนสอบวัดมาตรฐาน  

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องขบคิด เราปฏิรูปแค่ห้องเรียนอย่าง

เดียวไม่ได้  ห้องเรียนประชาธิปไตยอยู่โดดๆไม่ได้ ถ้าสังคมไม่เป็น

ประชาธิปไตย   ผมสอนนิสิตนักศึกษาใน จุฬาฯ มาหลายๆปี   
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หลายๆครั้งกว่าเด็กจะมาเจอเราตอนปี 3 เพราะผมสอนวิชาเด็กปี 3  

เราจะมีค าถามจากเด็กเสมอว่า เราเรียนจบ ม.6 มา เรียนปีหนึ่ง

เหมื อนมาเรี ยนอะไรที่ โร ง เรี ยนหลอก เราม าตลอด   วิ ช า

ป ระวั ติ ศ าสตร์ที่ โร ง เรี ย นสอนม า เวล าม า เจอกั บ กั บ นั ก

ประวัติศาสตร์ ท าไมมันคนละเรื่อง เราเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองมา 

แต่พอเจอนักรัฐศาสตร์ชวนตั้งค าถามคอนเซ็ปพลเมอืง ตกลงมันคือ

อะไรกันแน่ ตอนนี้เด็กของเราจ านวนไม่น้อยอยู่ภายใต้ชุดคุณค่าที่

โรงเรียนของรัฐกล่อมเกลาขึ้นมา   เพราะฉะนั้น มันเป็นประเด็นที่

ชวนถกเถียงว่า ในมุมของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ห้องเรียน  มัน

คงจะปล่อยให้เปลี่ยนแค่ครูคนเดียว หรือโรงเรียนเดียวไม่ได้  เราไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงการศึกษาโดยการสร้างโรงเรียนใหม่แค่

โรงเรียนเดียว  หรือแค่กลุ่มโรงเรียนที่มีความเชื่อร่วมกันเท่านั้น   

และก็แค่เปลี่ยนคุณครูคนเดียว หรือก๊วนเดียว ไม่พอหรอก  คงต้อง

มองถึงต้นทางของการเปลี่ยนแปลง  และสิ่งเหล่านีไ้ม่ได้เกิดขึ้นในวัน

สองวัน  แต่มันใช้เวลาในการเปลี่ยนเป็นสิบๆปีในการจะสร้างชุด

คุณค่าใหมข่ึน้มา  

โจทย์ของ อาจารย์ไทเรล ที่ตั้งค าถามจะเป็นพลเมืองได้

อย่างไร ผมก็คิดว่าระดับที่เป็น ถ้าระดับที่เล็กที่สุดระดับคลาสรูมที่

เป็นได้คือชวนกันมา deconstruct  ความเข้าใจผิดๆที่มันติดตัวเขามา  

ถอดกันไปเรื่อยๆครับความคิดเหล่านี้  โรงเรียนประถม ก็อย่าไป

สร้างความเข้าใจผดิให้กับเด็ก  เด็กของเราเรียนรู้ที่จะล้อเลียน รังแก
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เพื่อนที่แตกต่างจากตัวเองตอนอยู่โรงเรียน ตอนเข้า ป.1 ไม่ ได้

แตกต่างกันหรอก  แต่มาด้วยคุณค่าที่พ่อแม่สอนมา  อย่าไปยุ่งกับ

เขานะเขาเป็นลูกแรงงานพม่า  นี่เป็นลูกของคนผวิสี  แตถ่้าคุณครูไม่

ไปผลิตซ้ า สร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาตอนที่เป็นเด็ก   พัฒนาการของ

เด็กประถม มันคือชุดของการเตรียมค่านิยมพื้นฐาน เตรียมนิสัย  

พอมาถึงมัธยมจึงมาเตรียมเรื่องของ cognitive  มุมมองกัน  เด็ก

มัธยมจ านวนไม่น้อยมาพร้อมกับความเข้าใจผดิแล้ว มาพร้อมกับชุด

คุณค่าที่มันบิดเบือน  คุณครูที่สอนระดับมัธยม มีหน้าที่ช่วยกันตั้ง

ค าถาม ชวนเด็กใหเ้ท่าทันความคิดตัวเองว่าคุณไปรับไอเดียนี้มาจาก

ไหน รับชุดคุณค่านี้มาจากไหน เด็กนักเรียนมัธยมปลายเป็นวัยที่จะ

รับชุดคุณค่าที่เป็นนามธรรมมากขึ้น  เป็นโอกาสดี ใครที่ได้สอนเด็ก

ช้ันมัธยมปลาย   แต่อย่าติดกับดักแค่เรื่องเตรียมเด็กให้สอบโอเน็ต 

นะครับ   เราไม่น่าจะปล่อยให้โรงเรียนเป็นแค่ที่เตรียมนักรบโอเน็ต

โรงเรียน คือตอนนี้เด็ก ม.6 ม.3 ป.6 เวลาเขาจะสอบโรงเรียนจะท

รีตเขาเสมือนว่าไปรบเพื่อโรงเรียน  เพราะคะแนนสอบของเขาจะ

เป็นตัววัดมาตรฐานโรงเรียน  กระทบคุณภาพ ผอ.   แต่หน้าที่ของ

โรงเรียนมันควรจะมากกว่านั้น  เป็นโรงเรียนที่เตรียมพลเมืองรุ่น

ใหม่ของเราให้เป็นคนที่มคีุณภาพ ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร 

ผมอยากจะตบท้ายด้วยข่าวๆหนึ่ง เมื่อวานไปประชุมกับ

คุณครูในเครือข่าย มีโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ที่ชายแดนที่ เชียงราย  

โรงเรียนนี้ถ้าดูไกลๆ มีเด็กเป็นพันๆคน อู้ฟู่เงินมาก  มากกว่า 50 
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เปอร์เซ็นต์ คือเด็กที่ข้ามแดนมาจากพม่า แล้ววันที่ต้องปิดเพราะโค

วิด  โจทย์ใหญ่คือ จะรับเด็กยังไงในเมื่อลูกค้าหลักของโรงเรียนคือ

เด็กพม่า เด็กที่ข้ามฝั่งมา  โรงเรียนก็มีมาตรการต่างๆเพื่อจะข้ามฝั่ง

ไปสอบเด็กฝั่งนั้นให้ได้ จะรับเด็กให้ได้  อันนี้คือเด็กที่มีสตางค์จ่าย

มาโรงเรียน เป็นเด็กพม่าที่พ่อแม่พร้อมส่งข้ามแดนเช้าไปเย็นกลับ   

เป็นเด็กนักเรียนนอกรายวัน คือข้ามแดนมาทุกเช้า กลับบ้านไปทุก

ค่ า  และโรงเรียนก็จะทรีตเขาด้วยความพร้อม  เพราะฉะนั้น แว่นตา

ในการมองเรื่องพลเมือง อย่ามองแค่ว่า เป็นลูกหลานคนมีตังค์ เป็น

เด็กต่างชาติ แล้วก็ทรีตเขาดี  แต่พอเป็นลูกต่างด้าวที่ตามพ่อแม่มา

เป็นคนงานก่อสร้าง ก็ท าเหมือนเขาไม่มีตัวตนในโรงเรียน  ทั้งหมด

เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมในโรงเรียน ในห้องเรียน  และเริ่มจากคุณครู  

เริ่มจากการเตรียมครู  และต้องไม่ละเลยการมองปัญหาเชิง

โครงสร้างขององค์กรต่างๆ นโยบายต่างๆของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลติซ้ าทางการศึกษาที่มกีารเลือกปฏิบัติ ขอบคุณครับ 

 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

ก่อนที่จะปิดท้าย ดิฉันมีค าถามที่อยากจะถอยกลับไป ไม่ได้

เป็นเรื่องการศึกษาเสียทีเดียว  แต่ติดใจค าที่อาจารย์อรรถพลพูดว่า 

ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลง หรือถ้าจะมองมันจะมีความเจ็บปวดเพราะ

เราจะไปเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเป็นมา  ทีนี้อยากจะถาม 

โดยเฉพาะอาจารย์ประจักษ์ว่า ความเจ็บปวดอันหนึ่งที่เราเห็นใน

ความเปลี่ยนแปลง คือการที่คนออกมาชุมนุม การที่คนรุ่นใหม่
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ออกมาเปล่งเสียงว่าเราไม่ยอมรับกับหลายๆเรื่อง ระบบที่มันเป็นอยู่  

มันก็สร้างความเจ็บปวดในสังคม  เพราะมันถูกคนที่มีอ านาจใน

สังคมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกท้าทาย หรือคนส่วนหนึ่งก็กลัวการที่คน

ออกมาชุมนุมเยอะแยะมากมาย  เราควรท าความเข้าใจ หรอืเราควร

อยู่กับมันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะสร้าง  บางคนบอกมันจะสร้าง

ความขัดแย้งใหม่ในสังคม   เราควรท าความเข้าใจมันยังไง  เพราะ

ถ้าอยู่ไปแบบเดิม แบบไม่ตั้งค าถาม   หรือไม่ท าอะไรที่ก่อให้เกิด

ความเจ็บปวด มันก็อาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่กระแส

จิตส านึกใหม่ กระแสการเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มัน

เจ็บปวดแน่ๆ เราควรจะกลัวมันไหม หรือเราควรจะอยู่กับมันยังไง  

นี่อาจจะเป็นอีกค าถามหนึ่งที่ทิ้งทาย และจะเชิญวิทยากรทุกท่าน

สรุปประเด็นคนละนาที สองนาที อาจารย์ประจักษ์ ก่อนเลยค่ะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์: 

 โอเค งั้นก็ตอบทั้งสองค าถามเลยนะครับ  ตอบค าถาม

อาจารย์เบญจรัตน์เมื่อครู่คือ เราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมอง

ก่อนว่า ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป  เวลาสังคมไทยพูดถึง

ความขัดแย้ง เราไปใช้ความขัดแย้งในความหมายเชิงลบตลอดเลย  

ความขัดแย้งเท่ากับความรุนแรง  เท่ากับการจลาจล เท่ากับการ

ท าลายบ้านเมือง  ความขัดแย้ง จริงๆมันเป็นค ากลางๆ ใช่ไหมครับ 

conflict    คือ ไม่ว่าสังคมไหน  มีคนหลากหลายมาอยู่ร่วมกัน  
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หลากหลายผลประโยชน์ทั้งความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ แม้

กระทั่งไลฟสไตล์  ความขัดแย้งมันก็อยู่ทุกอณูอยู่แล้ว   เพื่อนฝูงก็มี

ความขัดแย้งกันได้  ฉะนั้น คีย์คือว่า  เราจะอยู่กับความขัดแย้ง

อย่างไรต่างหาก แล้วใช้ความขัดแย้งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมที่สร้างสรรค์ยังไง มีคนบอกว่า รัฐ หรือสังคม ก็ เหมือน

ร่างกาย   ถ้าไม่ขยับเลย ร่างกายมักจะสุขภาพไม่ดี   ฉะนั้น ความ

ขัดแย้งมันก็ท าให้สังคมขยับปรับเปลี่ยน  อยู่ที่ว่าเราขยับยังไง คือ 

ถ้าเราแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งไปในทางที่ดี มันก็สร้างสรรค์ได้  ผม

คิดว่ามันเป็นเรื่องของสื่อ และนักการศึกษา ที่เราจะต้องช่วยท าให้

คนไม่เกลียด กลัว ความขัดแย้ง  อันนี้รวมถึงนักศึกษาด้วย นะครับ 

และจริงๆทุกสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เขารับมรดกตกทอดมา

จากอดีต  สิ่งที่พวกเขาก าลังท ากันอยู่ตอนนี้ จริงๆเขาก าลังต่อสู้เพื่อ

แก้ไขความผดิพลาดในอดีต  และความผิดพลาดเหล่านั้นมันถูกกลบ

ฝังมานานต่างหาก  และการที่เราเงียบเสียง มันอาจจะดูเหมือนไม่มี

ความขัดแย้ง มันสงบดี แต่หมายความว่า ปัญหามันไม่ได้ถูกแก้ไข

เลย  ไอ้ความขัดแย้ง โมเมนต์ ตรงนี้ที่เราเห็น จริงๆแล้วมันเป็นช่วง

เปลี่ยนผ่านที่ท าให้ประชาธิปไตยมันมีสุขภาพที่ดีขึ้น สังคมมันดีขึ้น  

เวลาเราเห็นความขัดแย้งในอเมริกา จริงๆด้านบวกที่ เราต้อง

มองเห็นคือ อย่างน้อยเป็นคุณค่าที่ดีของประชาธิปไตยนะ คือ มันท า

ให้คนประท้วงได้  เวลารัฐปฏิบัติกับประชาชนไม่เป็นธรรม เวลารัฐ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  สังคมออกมาส่งเสียงได้ แล้วมันจะเกิดการ
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แก้ไขได้  ในขณะเดียวกัน เราไม่ค่อยเห็นข่าวที่จีนเกิดอะไรขึ้น ที ่

เกาหลีเหนือ  ถามว่ารัฐเหล่านั้นที่มันดูสงบ ที่มันดูไม่เป็นข่าว ไม่มี

ความวุ่นวาย  แต่มีการละเมิดสิทธิไหม โอ... มีการละเมิดสิทธิอย่าง

รุนแรง อันนั้นยิ่งน่ากลัวกว่า คือ สังคมที่รัฐละเมิดสิทธิได้โดยไม่เป็น

ข่าวด้วยซ้ า  แล้วประชาชนก็ประท้วงเรียกร้องไม่ได้ มันก็จะไม่มีวัน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทเรล :  

ก็คิดว่าตอบค าถาม อาจารย์เบญจรัตน์  คิดว่าสิ่งที่ควรท า

ทั้งในไทยและที่สหรัฐก็ ต้องกล้าที่จะให้รุ่นใหม่ที่ก าลังต่อสู้อยู่น าเรา

ได้  มากกว่านั้นก็คิดว่าต้องสนับสนุนอย่างจริงจัง   ในกรณีที่เพิ่ง

เกิดขึน้ กรณีบังคับอุ้มหายของวันเฉลิม และเยาวชนอีกคนที่ใช้ชื่อนิร

นาม ทวีท ทวิตเตอร์ ก็ถูกจับอีกที ก็ต้องสนับสนุนอย่างจริงจัง และ

ต้องท าให้ไม่ถูกลืม  ที่สหรัฐเริ่มมีการจับคนที่ไปประท้วงเยอะ  ก็คิด

ว่าสิ่งที่ต้องท าคือ ต้องสนับสนุนและต้องไม่ให้เขาถูกลืม เพื่อ ได้

ท างานต่อไป 
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

ส าคัญมากนะคะ  เรามาคุยเรื่องประชาธิปไตย ความเท่า

เทียม แต่ถ้าไม่คุยไปถึงคนเหล่านั้นแล้วปล่อยให้เขาถูกลืม ก็ไม่มี

ประโยชน์ 
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อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย: 

ก็คล้ายๆ อาจารย์ประจักษ์ อาจารย์ไทเรล นะคะ  ประเด็น

ที่พูดมาแล้ว  คือ เราคิดว่าคงต้องมองเรื่องความขัดแย้งว่ามันเป็น

เรื่องที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้  ย้อนกลับไปเรื่องที่ John Dewey 

พูดว่า ประชาธิปไตยต้องเกิดใหม่ทุกยุค ก็คิดว่าเป็นอุปมาอุปใยที่

น่าสนใจ เพราะว่าการเกิด การคลอดใหม่  การคลอดนี่เจ็บปวดนะ

คะ  บอกว่า หมอต าแย นี่คือ education นะ คือการศึกษานะ แต่

อุปมาอุปไมยว่า ถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแลงมันต้องเจ็บปวด  คราวนี้

เรายอมรับว่ามันต้องมีความเจ็บปวดแน่นอน  แต่เรามีเครื่องมอืหรือ

มีทักษะอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยท าให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไป

อย่างเสียหายน้อยที่สุด มีความรุนแรง มีความรุนแรงย้อย หรือไม่มี

ความรุนแรงเลย หรือว่า คนที่อยู่กับมัน มีทักษะอะไรที่จะอยู่กับมัน

ได้ ก้าวข้ามไปกับมันได้ ก็ต้องมีทักษะอะไรบางอย่างเหมือนกัน เช่น 

เรื่องของการรับฟัง  การเรียนรู้ที่จะรับฟังซึ่งกันและกัน  เปิดใจน่ะ 

จริงๆมันต้องการพื้นที่แบบนี้จริงๆนะ  รวมถึงเราคนท างานที่

พยายามผลักดันเรื่องประชาธิปไตย เราก็รู้สึกว่าเราก็คุยอยู่กับตัว

เราเอง เราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคนที่คิดต่างจากเราจริงๆ ท าไมจึงคิด

แบบนั้นได้  เราก็คิดแบบนี้ของเรานั่นแหละ  แต่เราก็อยู่ในพื้นที่ของ

เรา  เราก็ไม่ได้รับฟังจริงๆ หรือเปล่า ส าหรับคนที่มชุีดความคิดแบบ

อื่นว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง  เขามาจากการไม่เห็นตรงนั้นจริงๆ ไม่ได้

ตั้งใจจะไม่เห็น  คนกลุ่มนี้เราจะท างานกับเขาได้ยังไงโดยที่ไม่ได้ผลัก
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เขาออกไป  เพราะว่าหลายๆครั้งท่าทีของคนท างานตรงนี้เองที่จะ

สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  มันก็ส าคัญกับการที่เราจะสร้าง

พันธมิตร หรือว่าเราจะสร้างศัตรูมากขึน้  เพราะฉะนั้น นี่ก็เป็นโจทย์

ของคนท างานในเรื่องนี้  เราอยู่ในแวดวงการศึกษา   เราก็อยากให้

คนที่อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชน 100 เปอร์เซ็นต์ก็ได้ เดินเข้า

มาตรงนี้ มาคุยกันดูซิ เราอยากเรียนรู้จากเขา แล้วก็ เรียนรู้ไป

ด้วยกัน  ท ายังไงใหม้ันเกิดพืน้ที่แบบนั้นได้มากขึ้น  
 

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

ขอบคุณค่ะ  อาจารย์ค่ะ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน:์ 

 ก็อยากจะฝากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือปัจเจกบุคคล เรื่อง

ของการเคารพความมีตัวตน เคารพในคุณค่าของคนทุกคน  คดีของ 

George Floyd ท าให้เราเห็นเลยว่า การที่ไม่เห็นตัวตนของคนๆ หนึ่ง 

มันสร้างความร้ายกาจของคน ไม่ว่าเขาจะมีบทบาททางการเมือง

หรือไม่มีบทบาททางการเมือง มันท าให้ทัศนคติที่เกิดขึ้นมันเป็นลบ 

และมันท าใหเ้กิดการท าร้ายกัน  ไม่วา่จะเป็นระดับไหนก็ตาม ซึ่งการ

ท าร้ายที่เกิดขึ้นกับ George Floyd  กลายเป็นเรื่องเกิดมานานแล้ว 

และยังคงเกิดขึ้นอยู่  ก็เลยอยากจะฝาก  โดยเฉพาะ แม้กระทั่ง

ระดับของอาจารย์เองที่สอน หรือคุณครู ก็ไม่อยากให้จัดระดับของ
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เด็กตามความเก่ง ความเช่ียวชาญอะไรของเด็ก แต่อยากให้จัดใน

คุณค่าที่ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์  มีโอกาสที่จะ

ยอมรับคุณค่าของตัวเขาเอง หรือแม้กระทั่งความล้มเหลว  หรือ

ความไม่เก่งอะไรของเขา  แต่หน้าที่ของเรา คือ สร้างให้เขาเป็น

พลเมืองโลกอย่างที่อาจารย์หลาย ๆ ท่านพูดว่า  เราจะเป็นพลเมือง

โลก นอกเหนือจากที่เราจะพูดเรื่องประชาธิปไตย  เรามาคุยเรื่อง

ระดับนี้กันด้วยว่า ถ้าคุณมองทุกคนมีตัวตน  คุณครูมองเด็กทุกคน

ไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กแวนท์ ถ้าเขามีความสามารถพิเศษอื่น ๆ เราก็

ควรส่งเสริม ไม่ใช่มองไม่เห็นเขาเพราะเขาไม่ได้เก่งทางวิชาการ และ

จริง ๆ เกรด ก็ไม่ควรท าให้คุณครูรู้สึกว่าต้องชื่นชมเด็กเฉพาะกลุ่ม

ด้วยซ้ าไปพ่อแม่ของเด็กก็เป็นกลุ่มคนส าคัญในการสร้างพลเมือง

โลกเหมือนกันค่ะที่จะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 

เพราะว่าสิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิทางการเมือง สิทธิเศรษฐกิจ 

สิทธิสังคม และสิทธิวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักประกันให้ทุกคนมีโอกาส

เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็น

มนุษย์คนหน่ึง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล: 

 ก็คิดว่าระบอบกลไกเชิงโครงสร้างและค่านิยมใดๆมันถูก

สร้างขึ้นโดยมนุษย์ และถ้ามันถูกสร้างโดยมนุษย์  มันก็ถูกเปลี่ยน

โดยมนุษย์นั่นแหละ   และเมื่อกี้อาจารย์ประจักษ์ก็ย้ าชัดเจนว่า 
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ความขัดแย้งเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นความ

ขัดแย้งไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว  และการเปลี่ยนแปลงก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่เริ่ม

จากการตั้งค าถาม ไม่เริ่มจากการเรียนรู้ ถกเถียง และจูงใจกัน ลง

มอืท าด้วยกัน  การศกึษามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง  ผม

ยกเคสสั้นๆ  เคสฮ่องกง นะครับ   หนุ่มสาวฮ่องกงที่ทุกวันนีแ้อคทีฟ

กัน เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาครั้งใหญ่ช่วง

ก่อนปี 2,000  ว่าการมีวิชาแบบ  liberal study ในโรงเรียนที่เน้นการ

สืบค้น การตั้งค าถาม การถกเถียงกันในห้องเรียน  มันมีส่วนในการ

เตรียมพลเมืองให้เป็นคนอีกแบบหนึ่ง ที่จะมีส่วนในการสร้างพลัง

การเปลี่ยนแปลงได้  และชอบประเด็น อาจารย์วัชรฤทัย การ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มันจะยั่งยืนได้  มันคือการวิ่งมาราธอน เป็นการ

วิ่งมาราธอนหมู่ ไม่ได้ไปคนเดียว  เพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งรีบผลักคนที่

เห็นต่างให้เป็นคู่ขัดแย้ง คนตรงข้าม  ท ายังไงที่จะไปด้วยกัน  และก็

การเรียนรู้จากการพูดคุยคือโอกาสท าให้รู้เขารู้เรามากขึ้นว่าแต่ละ

ความคิดมันมีที่มาของความคิด  และประชาธิปไตยเรียกร้องความ

เปิดใจกว้างในการที่จะเรียนรู้กันและไปด้วยกัน  ก็ให้ก าลังใจคน

หนุ่มสาวรุ่นใหม่ด้วยที่ก าลังพยายามจะสร้างการเปลี่ยนแปลง  มัน

อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเวลาไม่กี่ปี แต่มันคือ

การรับไม้ต่อ และวิ่งมาราธอนไปด้วยกัน  ท าอย่างไรสังคมไทยจะไป

ด้วยกันได้โดยไม่ทอดทิง้ใครใหอ้ยู่ข้างหลัง  ขอบคุณครับ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์:  

นิดเดียวครับ อยากเสริมประเด็นอาจารย์อรรถพลที่อาจารย์พูด

เรื่องมาราธอน คือคิดว่า หัวใจส าคัญหลังจากนี้ถ้าอยากสร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่ยั่ งยืน เราควรรวมกันเป็นเครือข่าย แล้วสร้าง 

movement  สร้างขบวนการ เพราะว่าปัจเจกชนคนเดียวไม่ว่าเราจะ

พยายามแค่ไหนก็ไม่มีพลังมากเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นครูที่อยาก

เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา หรือตัวเราเอง  ฉะนั้นก็คือว่า ผมคิด

ว่า  movement มันคือพลัง  อย่างในอเมริกา ปฏิเสธไม่ได้ สิ่งที่  

Black Lives Matter ท าที่เป็นคุณูปการก็คือ movement  ที่เขาสร้าง

มาแล้วมันท าอย่างต่อเนื่อง  เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้

เวลาอีกยาวนานถ้าเราจะเปลี่ยนไปถึงระบบ โครงสร้าง กฎหมาย  

ไม่ต้องพูดถึงวัฒนธรรม มันเป็นเรื่องของแบบ generation (รุ่นอายุ

คน) เลย  หมายถึงว่า พอเราไม่โดดเดี่ยว เราก็ empower (เสริม

พลัง)ตัวเอง empower กันและกัน  ค าที่ตัวเองใช้ คือ ตาบอดสี  ผม

คิดว่าหน้าที่ของครูที่ส าคัญคือ ท าให้นักเรียนไม่ตาบอดสีกับเรื่อง

สิทธิมนุษยชนที่มันอยู่แวดล้อมตัวเขา แต่ก่อนที่จะท าอย่างนั้นได้  

ครูเอง นักการศึกษา  ก็ต้องไม่ตาบอดสีก่อนกับสิ่ งที่มันเกิดขึ้นใน

สังคม  อันนี้ถ้าจะตอบค าถามอาจารย์ไทเรลว่าเราจะส่งเสริมยังไง 

คือ เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวว่าเราตาบอดสีอะไรหรือเปล่า แม้แต่เรื่อง

ชีวิตประจ าวัน หรือเรื่องที่เราเห็นในโรงเรียน ในห้องเรียนของเรา  

ครับ 
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อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์:  

ประเด็นสุดท้ายของ อาจารย์ประจักษ์ เรื่องการสร้าง

ขบวนการ movement  เพื่อที่จะไปด้วยกันทั้งสังคม โดยเฉพาะเป็น

ขบวนการเพื่อที่จะไม่ท าให้เราตาบอดสี  นั่นก็เป็นวัตถุประสงค์หลัก

ทีเดียวของการจัดงานวันนี้ขึ้นมา และขององค์กรที่ร่วมจัดทั้งสอง

องค์กรในวันนีน้ะคะ ทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มูลนิธิ

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมอืงไทย ซึ่งเข้าใจว่า อาจารย์วิทยากรหลาย

ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธินี้อยู่นะคะ  เราพยายามที่จะให้จัด

การศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องสันติภาพ  เพื่อที่จะให้สังคมเรา

ไม่ตาบอดสี นะคะ 

    และหนึ่งในความพยายามเล็กๆ ของเราวันนี้ เราจะเห็นได้

จากที่เราได้เชิญ  ล่ามภาษามือ  ด้วยความสนับสนุนจาก วิทยาลัย

ราชสุดา   ต้องขอขอบคุณ  คุณสร้อยทอง หยกสุริยันต์  คุณวิภาวี  

เขียวข า  มาช่วยท าให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ไม่กีดกัน

ใครออกไป ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหา เวทีที่เราพูดคุยวันนี้

ได้มากขึ้นกับคนอีกกลุ่มหนี่งที่ปกติมักจะไม่ได้มโีอกาสเข้าถึงตรงนี้ 

 ท้ายที่สุดขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์

ไทเรล  ที่ดึกมากแล้ว เพราะว่าต้องเข้านอน ขอบคุณอาจารย์

ประจักษ์ อาจารย์อรรถพล อาจารย์วัชรฤทัย อาจารย์นภารัตน์ 

รวมถึงฝ่ายไอทีของมหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่ต่างๆที

เกี่ยวข้อง  ขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน  ขอให้ติดตาม facebook  ของเรา
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ต่อไปนะคะ ทั้งของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  และของ

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย    เราจะมีกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นต่อไป 

และขอเชญิเข้าร่วมกิจกรรมของเราต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

รศ.ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น 

 

 

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร   

 

 

 

 

อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ 
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   ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล 

 

 

 

 

อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว  

   

 

 

 

อ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 
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ประวัติวทิยากร 
 

รศ.ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น 

Ph.D. in Sociocultural Anthropology, Cornell University 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล-เมดิสัน 

ผลงาน/ ประสบการณ์การท างานส าคัญ 

-หนังสือ เรื่อง การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน ชาวนา นักศกึษา กฎหมาย 

และความรุนแรงในภาคเหนือของไทย Revolution Interrupted: 

Farmers, Students, Law and Violence in Northern Thailand. 

-หนังสือเรื่อง In Plain Sight: Impunity and Human Rights in 

Thailand ว่าด้วย ‘รัฐลอยนวล’ หรอืรัฐที่ใชค้วามรุนแรงกระท าตอ่

ประชาชนโดยไม่ได้รับโทษฑัณฑ์ 
 

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ 

Ph.D., Department of Political and Social Change, 

Australian National University, Canberra, Australia, 2013 

ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผลงาน/ ประสบการณ์การท างานส าคัญ  



มองอเมรกิาและหันมามองไทย  

P
ag

e8
6 

2558        ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผา่น: รวมบทความว่าด้วย

ประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ฟา้เดียวกัน, 2558). 

2562        ประชาธิปไตย: หลากความหมาย หลายรูปแบบ 

(กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน)์.  

2563         When We Vote: พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตย

ในอาเซียน (กรุงเทพฯ: มติชน). 

 

ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร   

Ph.D. in Human Rights and Peace Studies, Mahidol 

University, Thailand, 2013 

ปัจจุบันเป็นประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตร MA in Human 

Rights 

และอาจารย์ประจ าประจ าสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผลงาน/ ประสบการณ์การท างานส าคัญ  

การท าโครงการวิจัย The Development of the learning process to 

prevent children of migrant workers from human trafficking: the 

case studies of schools and learning conters admitting migrant 

children in Samut Sakhon ซึ่งผลติผลงานในเชิงวิชาการ ได้แก่ 

บทความวจิัย และนวัตกรรม ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน 
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หนังสือและสิ่งพิมพ์ ได้รับหนังสอืรับรองการแจง้ขอ้มูลลิขสิทธิ์จาก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ 

Ph.D. in Human Rights and Peace Studies, Mahidol 

University, Thailand, 2014 

ปัจจุบันเป็นประธานหลักสูตร PhD in Human Rights and Peace 

Studies 

และอาจารย์ประจ าประจ าสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผลงาน/ ประสบการณ์การท างานส าคัญ  

- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิแอคชันเอดประเทศไทย 

- ประธานมูลนธิิการศกึษาเพื่อสรา้งพลเมอืงไทย 
 

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล 

M.Ed (Teaching Social Studies) Faculty of Education, 

Chulalongkorn University (1997) M.Ed (Environmental 

Education) Faculty of Social Science and Humanities, 

Mahidol University (2004) 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ ประสบการณ์การท างานส าคัญ  
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-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสต

รมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา  

-เลขานุการสาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา 

 

อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว  

Ph.D. in Politics, La Trobe University, Australia, 2015 

ผลงาน/ ประสบการณ์การท างานส าคัญ  

ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาสิทธิมนุษยชนและ

สันติศึกษา 

และอาจารย์ประจ าสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

อ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

บรรณาธิการบริหารวารสารสิทธิและสันติศึกษา (Journal of Human 

Rights and Peace Studies) 

ผลงาน/ ประสบการณ์การท างานส าคัญ  
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-ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการสื่อสารสาธารณะ คณะกรรมการจัดท า

วารสารสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ (กสม.) 

(2559 – ปัจจุบัน)  

-นักวิชาการเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 

(TCE) 

-ผูท้รงคุณวุฒิก ากับและประเมินโครงการวิจัย ส านักสันติวธิีและ

ธรรมาภิบาล สถาบัน พระปกเกล้า (2561 – ปัจจุบัน) 
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องค์กรร่วมจัด 
 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.) เกิดจากการ

รวมตัวกันระหว่างศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม 

(ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2541) และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ก่อตั้งเมื่อ 

พ.ศ.2547)  สสมส. ได้ผนวกประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากทั้งสอง

ศูนย์เข้าไว้ด้วยกัน  เอกลักษณ์ของ สสมส. คือองค์ความรู้ที่เป็นสห

สาขาวิชา และการสร้างนิยามใหม่ให้แก่การศึกษาด้านสันติภาพ 

ความขัดแย้ง ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกและส่วนอื่นๆของโลก 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มีพันธกิจส าคัญ คือ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 

และร่วมขับเคลื่อนกับประชาคมเพื่อการแปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติ

ธรรม  

 

มูลนิธิการศึกษาเพือ่สร้างพลเมืองไทย  

(THAI CIVIC EDUCATION FOUNDATION- TCE FOUNDATION) 

มูลนิ ธิ การศึกษา เพื่ อสร้ า งพลเมือง ไทย  (THAI CIVIC 

EDUCATION FOUNDATION-TCE FOUNDATION) เป็นสถาบันการศกึษา
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อิสระที่ท างานเพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร และไม่สังกัด

การเมอืงฝ่ายใด 

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic 

Education-TCE Foundation) มีพันธกิจส าคัญ คือ การสนับสนุน

ครู ผู้ฝึกสอนครู และหน่วยงานการศึกษา ในการท างานเพื่อจัด

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อให้เกิดพลเมืองนักเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 

นอกจากนี้  TCE ยังท างานเป็นหน่วยประสานงานหรือคณะ

อ านวยการของเครอืข่ายอีกด้วย 






